

คุณหมายถึงอะไร ... เกิดใหม่อีกครั้ง?

อย่ามั่นใจว่ารู้! หลายคนที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนเชื่ออย่างจริงจังว่าพวกเขาได้ "บังเกิดใหม่" แล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าพระเยซูหมายถึงอะไรจากคำพูดเหล่านั้น คำตอบที่แท้จริงไม่เพียงแต่น่าประหลาดใจ แต่ยังน่าตกใจอีกด้วย! ความจริงที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถรู้ได้ที่นี่ทำให้ธรรมคำที่คุณจะเข้าใจ!

ทำไมพวกฟาริสี นิโคเดมัสไม่เข้าใจเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดใหม่ เขาไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้า”?

ทำไมคนไม่เข้าใจคำเหล่านี้ในวันนี้?

วันนี้ มีกี่คนที่รู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นข่าวที่ตื่นเต้นเร้าใจและไม่เคยมีใครประกาศมาก่อน?

พระเยซูเป็นผู้ประกาศข่าว

คนในแคว้นยูเดียรู้ หรือน่าจะรู้ คำพยากรณ์ของมาลาคิเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันคือข่าวประเสริฐของพระเจ้า และคำว่า "ข่าวประเสริฐ" หมายถึงข่าวดี!

พระเยซูเป็นนักข่าว ข่าวของเขาเป็นสิ่งใหม่อย่างแท้จริง ไม่เคยประกาศต่อมนุษยชาติมาก่อน เป็นข่าวที่วิเศษที่สุดเท่าที่เคยมีมา อันที่จริงเกือบจะวิเศษเกินกว่าที่มนุษย์จะเชื่อได้ มันเป็นข่าวเกี่ยวกับศักยภาพที่เหนือธรรมชาติของมนุษย์

คอลัมนิสต์ตลกขบขันเขียนข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันเล็กน้อย เขายืนยันว่าไม่ใช่ข่าวจริง เนื่องจากการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงไม่ใหม่อีกต่อไป แต่เก่าเมื่อพิมพ์ เขายืนยันว่าควรเรียกว่าเก่าจริงๆ!

ข่าวสารอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงนำมาเป็นข่าว! ไม่ใช่รายงานเหตุการณ์ในอดีต มันเป็นข่าวล่วงหน้า! — ข่าวของ UTOPIAN WORLD TOMORROW ที่แทบไม่น่าเชื่อ!

และแน่นอน!

และเป็นข่าวว่าเราอาจจะเกิดใหม่! แต่แทบไม่มีใครเข้าใจ!

มีสักกี่คนที่รู้ว่าพระกิตติคุณของพระเยซูไม่ใช่ศาสนาใหม่หรือต่างศาสนาไม่ว่าในแง่ใดก็ตาม แต่จริงๆ แล้วเป็นศาสนาที่น่าทึ่งมาก ดูเหมือนเหลือเชื่อ น่าตกใจมาก ควรทำให้ผู้ฟังตกตะลึง! มันไม่ได้ ทำไม?

เหตุใดจึงไม่เคยได้รับการยอมรับจากโลกว่าเป็นข่าวที่น่าอัศจรรย์อย่างที่เคยเป็นมา?

เพียงเพราะว่าบรรดาผู้นำในแคว้นยูเดียปฏิเสธ กลียด

เกลียดชังพระเยซูที่ประกาศข่าวใหญ่อันน่าอัศจรรย์ – ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข่าวนี้อัน และมันก็ถูกบิดเบือน บิดเบี้ยวและใส่ร้ายจนโลกทั้งใบถูกหลอก และเข้าใจผิด โดยสิ้นเชิง!

พระคัมภีร์ของคุณบอกว่าคนทั้งโลก ทุกชาติ ถูกหลอกเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้น!

เวลาที่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับข้อความนี้ที่จะประกาศ!
วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ความหมายที่แท้จริงของมันจะต้องชัดเจนมากจนผู้คนสามารถเข้าใจได้!

มันจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้! และเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับคุณที่อ่านตอนนี้!

และคุณต้องเข้าใจว่าการประกาศข่าวนั้นคืออะไร
มิฉะนั้นคุณจะไม่มีความเข้าใจความหมายของพระเยซูเกี่ยวกับการ "บังเกิดใหม่"

ข่าวคืออะไร?

สังเกตสั้นๆ ก่อนว่าข้อความใหม่ที่นำประหลาดใจนั้นคืออะไร!

คำพยากรณ์ในคำพยากรณ์ของมาลาคีก้าวว่า "คูเถิด เราจะส่งทูตของข้าพเจ้าไป
และพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ข้างหน้าข้าพเจ้า และองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพวกท่านแสวงหา
[พระเมสสิยาห์] จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์ในทันใด ผู้ส่งสารแห่งพันธสัญญา ..." (มาลาคี 3:1)

ตอนนี้ให้สังเกตจุดเริ่มต้นของการประกาศข้อความนั้นของผู้ส่งสาร

บันทึกไว้ในพระกิตติคุณของมาระโก บทที่ 1: "จุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระเจ้า ตามที่เขียนไว้ในศาสดาพยากรณ์"

จากนั้นจึงทำตามการอ้างอิงจากมาลาคีที่เขียนไว้ด้านบน ตามด้วยเรื่องราวของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
การเตรียมทางต่อหน้าผู้ส่งสาร

ข้อ 14-15 ว่า "หลังจากที่ยอห์นถูกจำคุก พระเยซูเสด็จมาที่แคว้นกาลิลี
ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า และตรัสว่า "ถึงเวลาแล้ว
และอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว จงกลับใจเสียใหม่ และจงเชื่อข่าวประเสริฐ" นั่นคือ จงเชื่อข่าวดี!

อาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

พระองค์หมายความว่าอย่างไร อาณาจักรของพระเจ้า?

ข้อความทั้งหมดของพระเยซู พระกิตติคุณของพระองค์ เกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้า!
แต่น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้ในวันนี้

ราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชาชนและรัฐบาลของประเทศชาติ

ในบางกรณี ประชาชนในชาติเป็นลูกหลานของชายคนเดียว ประเทศตุรกีเป็นทายาทของเอชวาโบราณ
ที่ชายฝาแฝดของยาโคบ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล บิดาของประเทศอิสราเอล ก่อนที่ฝาแฝดจะเกิด
พระเจ้าตรัสกับเรเบคาห์มารดาของพวกเขาว่า "สองประชาชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า ..." (ปฐมกาล 25:23)

ตอนนี้พระเยซูพระเมสสิยาห์จะมาในฐานะ "ผู้ส่งสารแห่งพันธสัญญา" "พันธสัญญาเดิม"
ได้กำหนดลูกหลานมนุษย์ของอิสราเอลให้เป็นชาติหรืออาณาจักรของมนุษย์ที่เรียกว่าอาณาจักรแห่งอิสราเอล

ล พระเยซูเสด็จมาในฐานะผู้ส่งสาร

ประกาศข้อความแห่งพันธสัญญาใหม่ที่่จะตั้งบุตรธิดาที่ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของพระเจ้า!

เนื่องจากอาณาจักรอิสราเอลโบราณประกอบด้วยครอบครัวมนุษย์ของมนุษย์อิสราเอล อาณาจักรของพระเจ้าจะประกอบด้วยครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์!

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ "การบังเกิดใหม่"? มันมีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมัน!

ดาเนียลทำนายไว้

ศาสตราจารย์ดาเนียลเขียนถึงอาณาจักรของพระเจ้าผู้เป็นเจ้านี้ ในบทที่สองของเขา หลังจากการทำนายของจักรวรรดิเคลเดีย (บาบิโลน), จักรวรรดิเปอร์เซีย, จักรวรรดิเกรโก-มาซิโดเนียที่มีสี่ฝ่าย และจักรวรรดิโรมัน ขยายไปถึง "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์" ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในขณะนี้ในยุโรป เราอ่านข้อความต่อไปนี้: "และในสมัยของกษัตริย์เหล่านี้ [ที่กำลังจะมีขึ้นของสหประชาชาติแห่งยุโรป] พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงตั้งอาณาจักรขึ้นซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลาย ... แต่จะแตกเป็นชิ้น ๆ และทำลายอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมด และมันจะคงอยู่เป็นนิรันดร์" (ดาเนียล 2:44) การจะ "ยืนหยัดตลอดไป" จำเป็นจะต้องเป็นอาณาจักรอมตะ ไม่ใช่มนุษย์

มันจะเป็นอาณาจักรที่ปกครองโลก!

บทที่ 7 ของดาเนียลแสดงให้เห็นอีกครั้ง และแสดงความเชื่อมโยงกับการ "บังเกิดใหม่" อาณาจักรทั้งสี่ของโลก บาบิโลนผ่านกรุงโรมและการฟื้นคืนชีพที่จะมาถึงในยุโรป ถูกมองว่าเป็นสัตว์ร้ายสี่ตัว สัตว์ป่า

นักบุญกลายเป็นอมตะ

ข้อ 17: "สัตว์ใหญ่เหล่านี้ซึ่งมีสี่ตัวคือสี่กษัตริย์ [อาณาจักร] ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินโลก แต่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดจะเข้ายึดครองอาณาจักรและครอบครองอาณาจักรตลอดไปแม้เป็นนิรันดร์และตลอดไป ." เพื่อครอบครองตลอดไป นักบุญจะต้องเป็นอมตะ!

อำนาจทางศาสนาของชาวบาบิโลนซึ่งปัจจุบันคือชาวโรมัน "ทำสงครามกับนักบุญและเอาชนะพวกเขา จนกระทั่งสมัยก่อน [พระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง] มาและการพิพากษาที่ถูกประทานแก่นักบุญขององค์ผู้สูงสุด และเวลาที่มาถึง ที่วิสุทธิชนได้ครอบครองอาณาจักร" (ข้อ 21-22) อ่านข้อ 27 ด้วย

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์มีคำอธิบายดังนี้ “ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่าแตร และมีเสียงใหญ่ในสวรรค์ว่า 'อาณาจักรต่างๆ ของโลกนี้จะกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าของเรา และของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครอง ตลอดไปเป็นนิตย์'” (วิวรณ์ 11:15)

ทว่าทั้งๆ ที่มีชื่อพระคัมภีร์เหล่านี้และชื่อพระคัมภีร์อื่นๆ อีกมากมาย นักศาสนศาสตร์ที่หลอกลวงหลายคนในปัจจุบันทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าคริสตจักรคืออาณาจักรของพระเจ้า! หรือว่า "อาณาจักร" เป็นสิ่งลึกลับที่ไม่มีตัวตน "ในใจของมนุษย์"

พระเยซูตรัสว่า "ถึงเวลาแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว"

พระองค์หมายความว่าอย่างไร เหตุใดข้อความนี้จึงไม่เคยได้รับการประกาศมาก่อน คำตอบต้องมีภูมิหลังก่อนประวัติศาสตร์

ครึ่งหนึ่งเคยมีสันติภาพบนโลก

วันนี้ไม่นิยมพูดถึงการมีอยู่ของมาร แต่พระคัมภีร์ได้เน้นย้ำว่าการมีอยู่ของมารที่แท้จริงนั้นมิใช่เรื่องจริงแล้วครึ่งแล้ว

การเปิดเผยในพระคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่าเดิมที โลกนี้เป็นสถานที่แห่งสันติภาพ ความสุข — ยูโทเปียที่แท้จริง มันถูกปกครองโดยรัฐบาลของพระเจ้า รัฐบาลนั้นจะได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง (กิจการ 3:20-21) โดยพระคริสต์เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกด้วยอำนาจสูงสุดและความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า!

แต่เกิดอะไรขึ้น? ทำไมเราไม่มีรัฐบาลนั้นตอนนี้? ทำไมจึงไม่มีสันติภาพบนโลก?

เมื่อโลกถูกสร้างขึ้นมา เหล่าทูตสวรรค์ก็โห่ร้องยินดี! (โยบ 38:7) สวยงามมาก มันสงบสุข เทวดามีประชากรอาศัยอยู่ ไม่ใช่มนุษย์ มันถูกปกครองโดยรัฐบาลของพระเจ้า มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ - เกรบชื่อลูซิเฟอร์ (หมายถึงผู้นำแห่งแสงสว่าง) หนึ่งในสองเกรบที่มีปีกกางออกเหนือพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์ ลูซิเฟอร์ได้รับการฝึกฝนอย่างถ่องแท้ในการบริหารราชการของพระเจ้า (อิสยาห์ 14:12-14; เอเสเคียล 28:12-17)

พระเจ้าปกครองโดยกฎฝ่ายวิญญาณของพระองค์ กฎที่ตั้งอยู่บนหลักการของความรัก ความรัก ประการแรก จงรักต่อพระเจ้าด้วยความนอบน้อมและเชื่อฟัง และประการที่สองต่อสิ่งมีชีวิตของพระองค์ หนทางแห่งการแสดงความหวังใจต่อความดีและสวัสดิภาพของผู้อื่น แต่หัวใจของลูซิเฟอร์ถูกยกขึ้นในความ ไร้สาระเพราะความงามและความรู้มากมายของเขา เขากบฏต่อพระเจ้า กบฏ ตั้งเป้าหมายที่จะจัดระเบียบทูตสวรรค์ของเขาให้เป็นกองทัพที่บุกรุกและเพื่อพิชิตพระเจ้า เพื่อปกครองจักรวาลอันกว้างใหญ่ทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้เขาถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นผู้ปกครองโลก

อย่างไรก็ตาม

หลักการของรัฐบาลของพระเจ้าต้องการให้ผู้ปกครองดำรงตำแหน่งจนกว่าผู้สืบทอดตำแหน่งจะมีคุณสมบัติ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ลูซิเฟอร์เปลี่ยนชื่อเป็นซาตาน มาร พุทธสวรรค์ของเขากลายเป็นปีศาจ อันเป็นผลมาจากการกบฏสากลบนโลกนี้ การทำลายล้างและความโกลาหลของจักรวาลได้เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก ในหกวัน พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยน โนมพื้นผิวโลก (ปฐมกาล 1) สร้างสัตว์และพืช และมนุษย์!

พระเยซูมีคุณสมบัติที่จะแทนที่ซาตาน

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ ไม่ใช่ตามสัญชาตญาณใดๆ แต่ในอุปมาของพระเจ้า ไม่ใช่องค์ประกอบทางวิญญาณอย่างที่พระเจ้าเป็น แต่ด้วยเนื้อหนังและเลือดฝ่ายวัตถุ อาดัม บิดาแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ มนุษย์คนแรกยอมให้ทัศนคติของซาตานเรื่องการกบฏเข้ามาในหัวใจของเขา โดยไม่สามารถมีคุณสมบัติเป็นผู้สืบทอดของซาตาน

เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาโดยยอห์น (มาระโก 1:9-11) ในทันที พระองค์ได้ทรงเผชิญการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในการทดลองของพระองค์โดยมาร (ข้อ 12-13)

พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่ซาตาน เพื่อฟื้นฟูรัฐบาลของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก และนำความสงบสุขของโลกกลับคืนมา!

แต่ในขณะที่อาดัมคนแรกประสพและยอมจำนนต่อการทดลองของซาตาน

พระเยซูต้องเผชิญและเอาชนะซาตานที่ขาดคุณสมบัตินี้

พระเยซูทรงผ่านการทดสอบนี้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากและยากลำบากที่สุด เขาแทบจะหมดกำลังกายด้วยการอดอาหาร 40 วันและคืน ไม่มีอาหารและไม่มีน้ำ! ทว่าแม้ในความอ่อนแอทางร่างกายนี้

น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในการล่อลวงครั้งสำคัญนั้น พระเยซูทรงต่อต้านการล่อลวงสูงสุดของซาตาน เขาทำโดยอ้างพระคัมภีร์และเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์ทรงพิสูจน์ภายใต้การทดสอบสูงสุดว่าพระองค์จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและบริหารการปกครองของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์

จากนั้นในความอ่อนแอทางร่างกายอย่างเต็มที่แต่มีความแข็งแกร่งทางวิญญาณสูงสุด พระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นปรมาจารย์ของซาตาน โดยให้ซาตานออกคำสั่งอย่างเฉียบขาด และซาตานที่พ่ายแพ้หนีไป!

จากนั้น (มาระโก 1:14) โดยมีคุณสมบัติสำหรับการบริหารบริหารของรัฐบาลของพระเจ้าบนโลก พระเยซูเสด็จเข้ามาในกาลิลีโดยตรัสตั้งที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า "ถึงเวลาแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว!" (ข้อ 15)

ทำไมเป็นข่าวใหม่

เวลาถูกเติมเต็มอย่างไร?

เหตุใดอาณาจักรของพระเจ้าจึงอยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่ใช่ก่อนหน้านี้

เพียงเพราะไม่สามารถประกาศข่าวอันน่าพิสงของอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงได้ จนกว่าผู้สืบทอดมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาแทนที่ชาตानในฐานะผู้ปกครองโลก!

ในที่สุด อาณาจักรของพระเจ้า รัฐบาลของพระเจ้าบนโลก ก็ใกล้เข้ามาแล้ว! ในที่สุดก็มั่นใจ และเวลาก็ครบกำหนด! ผู้ทรงคุณสมบัติที่จะปกครองโลกมีอิสระที่จะประกาศการปกครองของพระองค์!

ทำไมอาณาจักรยังไม่ได้ตั้ง

ทว่าพระเยซูจะไม่ทรงเข้าครอบครองในทันที มีเหตุผลหลายประการ:

- 1) พระเจ้าได้กำหนดแผนที่แน่นอนพร้อมโปรแกรมเวลาที่แน่นอนสำหรับการทำงานตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่นี้ด้านล่าง! มันคือแผน 7,000 ปีของเจ็ด "วัน" พันปี ซึ่งเจ็ดวันแรกที่แท้จริงของการสร้างใหม่เป็นประเภท หกสหัสวรรษแรกของสหัสวรรษนี้ได้รับการจัดสรรให้มนุษย์ด้วยความตั้งใจอย่างเสรีของเขาเอง (แม้จะถูกชาตानครอบงำ) ให้ไปตามทางของเขาเอง นอกจากนี้ แท้จริงแล้ว พวกเขาได้รับการจัดสรรให้เป็น "วัน" หกพันปีสำหรับ "งาน" ของการหลอกลวงต่อมนุษยชาติของชาตान ตามด้วย "วันสะบาโต" พันปี ซึ่งชาตानจะสังเกตการพักบังคับจากการงานของเขาที่หลอกลวงประชาชาติ และพระเจ้าจะทรงสอนมนุษย์ถึงความจริงของพระองค์!
- 2) พระเยซู ในแผนของพระเจ้า เป็นคนแรกที่เลือกและสอนสาวกให้เป็นอัครสาวก ดำเนินตามประกาศข่าวดี และเพื่อเป็นรากฐานของคริสตจักรของพระองค์
- 3) พระคริสต์จะทรงจัดตั้งรัฐบาลโลกเหนือทุกชาติในโลกด้วยการบริหารองค์ที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีประสบการณ์เท่านั้น ประสบการณ์หกพันปีแรกของมนุษย์ได้พิสูจน์อย่างมากมายว่ามนุษย์ภายใต้อิทธิพลของชาตานนั้น

ไม่สามารถปกครองตนเองได้อย่างเต็มที่

รัฐบาลที่มนุษย์สร้างขึ้นมักจะล้มเหลวในการทำให้โลกสงบสุข ถึงกระนั้นก็ตาม

ดูเหมือนมนุษย์จะไม่เต็มใจที่จะยอมรับความจริงนั้น

ผู้ชายยังคงพยายามทำงานและต่อสู้เพื่อสันติภาพอย่างไร้ผล และนั่นคือที่มาของการ "บังเกิดใหม่"

และนั่นคือจุดที่การ "เกิดใหม่" ถูกเข้าใจผิดอย่างน่าสลดใจและบิดเบือนความจริง!

รัฐบาลของพระเจ้าจะเป็นรัฐบาลของพระเจ้า โดยธรรมชาติที่เปลี่ยนมาเป็นคนวิญญูณอันศักดิ์สิทธิ์

เกิดจากพระเจ้า! เนื่องจากผู้ที่ถือกำเนิดจากมนุษย์เป็นมนุษย์

ดังนั้นผู้ที่เกิดมาจากพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งสวรรค์ ได้รับการประทานให้เป็นอมตะ!

พวกเขาจะเกิดใน เข้าสู่ สืบทอดอาณาจักรของพระเจ้า

อาณาจักรคือครอบครัว

ราชอาณาจักร คือ ชาติ ที่ ประกอบด้วย ประชาชน รวมทั้ง รัฐบาล ของ ชาติ นั้น

อาณาจักรของพระเจ้าประกอบด้วยครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวที่เรามักคิดว่าเป็นพระเจ้าคือพระบิดาของครอบครัวนั้น

พระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นสมาชิกของครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์นั้น

แม้ว่าเราจะเป็นก็ตาม!! ครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออาณาจักรของพระเจ้า

มีห้าอาณาจักร อาณาจักรผัก, อาณาจักรสัตว์, อาณาจักรมนุษย์ (เราไม่ใช่อาณาจักรสัตว์, การศึกษาที่ผิดพลาดไปในทางตรงกันข้าม!!), อาณาจักรนางฟ้า และอาณาจักรแห่งพระเจ้า!

พระเจ้า (Heb Elohim ชื่อพหูพจน์เดียว มีความหมายมากกว่าหนึ่งคน ก่อตัวเป็นพระเจ้าองค์เดียว) กล่าวว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามความคล้ายคลึงของเรา" เราถูกสร้างขึ้นจากเนื้อหนัง แต่อยู่ในรูปแบบและรูปร่างของพระเจ้า

และด้วยความคิดบนระนาบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสมองของสัตว์

ครอบครัวมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถรับพระวิญญาณของพระเจ้าและกลายเป็นบุตรธิดาของพระองค์ได้ สัตว์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา

ในแผนการอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าในการดำเนินการตามจุดประสงค์ของพระองค์ด้านล่างนี้ พระเจ้าได้จัดสรรช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาในมนุษย์ครั้งแรกของพระเยซูกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในฤทธิ์อำนาจและรัศมีภาพ เพื่อการเรียกของบางคนให้รับพระวิญญาณของพระองค์ และเป็นฝ่ายวิญญูณ ได้ศึกษาและฝึกฝนผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เพื่อที่จะได้เป็นผู้ปกครองร่วมกับพระคริสต์เมื่อพระองค์ตั้งราชอาณาจักรของพระองค์

ปมแห่งความรอด

- 4) เพื่อให้มนุษย์สามารถคืนดีกับพระเจ้า พระเยซูยังเสด็จมาเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนของความตาย โดยพระโลหิตที่หล่อไหลของพระองค์จ่ายให้เราแทนเรา โทษประหารที่เราได้เกิดขึ้นเป็นโทษของบาป เพื่อเราจะได้ได้รับของขวัญจากพระเจ้าของชีวิตนิรันดร์ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากความตายมีความจำเป็นก่อนที่เราจะสามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้
- 5) แผนการเรียกร้องให้พระเยซูเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ บัลลังก์ของรัฐบาลของพระเจ้าเหนือจักรวาล เพื่อเป็นมหาปุโรหิตของเรา ในระหว่างปีแห่งการฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณของทายาทของพระเจ้าเพื่อใช้ในการบริหารงานบริหาร ของรัฐบาลของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ทรงตั้งรัฐบาลนั้นเหนือบรรดาประชาชาติในโลก
- 6) พระเยซูไม่สามารถชักนำพระองค์เองเข้าสู่ตำแหน่งในขณะที่อยู่บนโลกนี้ในร่างมนุษย์ จำเป็นสำหรับพระองค์ ดังที่อธิบายไว้ในอุปมาเรื่องปอนด์ (ลูกา 19) ที่จะไปสวรรค์ที่นั่นเพื่อรับอำนาจแห่งราชอาณาจักรจากพระเจ้า (พระบิดา) - และได้รับการสวมมงกุฎ! พิธีราชาภิเษกจะเกิดขึ้นในสวรรค์ที่บัลลังก์ของพระเจ้า ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาในอำนาจและความรุ่งโรจน์!
- 7) จากนั้นเขาจะต้องกลับมาในพลังและความรุ่งโรจน์และอำนาจสูงสุดในการปกครอง! นั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูไม่ทรงตั้งหรือสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าในทันที! แต่แม้แต่สาวกของพระเยซูเองก็ไม่เคยเข้าใจว่าพระองค์จะไม่ทรงตั้งอาณาจักรของพระเจ้าในทันที เป็นมนุษย์ที่ต้องการสิ่งต่างๆ ทันที!

เหตุไฉนผู้ปกครองชาวยิวจึงเกลียดชังข้อความ

ผู้ปกครองชาวยิวในสมัยของพระเยซูก็คิดว่าพระองค์กำลังประกาศรัฐบาลให้ตั้งขึ้นทันที เพื่อโค่นล้มจักรวรรดิโรมัน แล้วปกครองแคว้นยูเดียในฐานะรัฐข้าราชการบริหาร

ผู้ปกครองชาวยิวคนหนึ่งคือชายชื่อนิโคเดมัส เขาเป็นพวกฟาริสี และพวกฟาริสีเป็นศัตรูกับพระเยซูเพราะข่าวประเสริฐใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม นิโคเดมัสต้องการพบผู้ส่งสารที่น่าอัศจรรย์นี้และพูดคุยกับเขา เพื่อหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงาน เขามาหาพระเยซูในตอนกลางคืน

“เรารู้” เขาพูด “ว่าคุณเป็นครูที่มาจากพระเจ้า”

"เรา"

บอกเป็นนัยว่าพวกฟาริสีรู้จักอัตลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ส่งสารและแหล่งที่มาของข่าวสารของพระองค์ แต่พวกเขาเป็นประชาชน "ตอนนี้"

ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ปกครองภายใต้รัฐบาลโรมัน
ไม่ใช่กับการได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า

แคว้นยูเดียเป็นรัฐข้าราชการภายใต้การปกครองของชาวโรมัน
ชาวโรมันฉลาดพอที่จะบังคับผู้นำชาวยิวให้จัดการรายละเอียดส่วนใหญ่ของรัฐบาลภายใต้เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของโรมันแน่นอน การปกครองของโรมันได้รับการคุ้มครองโดยการยึดครองกองกำลังทหาร
ระบบนี้ทำให้ชีวิตของผู้ปกครองย่อยชาวยิวเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งเป็นสถานะที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

ทันทีที่พระเยซูทรงทราบถึงความสำคัญของการปกครองของนิโคเดมัส
ศาสน์ของพระองค์เป็นข่าวดีเกี่ยวกับรัฐบาลโลกของพระเจ้าที่กำลังมาถึง นั่นคือ ราชอาณาจักรของพระเจ้า
รัฐบาลของพระเจ้า

ผู้ปกครองชาวยิวเหล่านี้กลัวข้อความนั้น พระเยซูเป็นเผ่าพันธุ์ของพวกเขา เป็นชาวยิว
หากพวกเขาไม่ต่อต้านพระองค์ พวกเขากลัวว่าจะถูกตัดขาดจากอำนาจ
และอาจถึงแก่ความตายในฐานะผู้โค่นล้มที่คุกคามการโค่นล้มรัฐบาลโรมัน
และพวกฟาริสีคิดว่าพระเยซูทรงประกาศการครอบครองการปกครองนั้นทันที!

ไม่ใช่ยุคนี้

ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงใช้ถ้อยคำให้เปลือง เขาพุ่งตรงไปยังจุดสำคัญ
อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ของโลกนี้ เวลาในยุคนี้ แต่ของโลกในวันพรุ่งนี้ อีกยุคหนึ่งที่แตกต่างออกไป
ไม่ได้ประกอบด้วยมนุษย์ แต่เป็นอมตะ ครอบครองของพระเจ้า!

พระเยซูจึงตรัสว่า "เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดใหม่ เขามองไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้า" (ยอห์น 3:3)

โปรดสังเกตอย่างระมัดระวัง การ "บังเกิดใหม่" มีความเชื่อมโยงที่สำคัญกับอาณาจักรของพระเจ้า
ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ใช่ยุคนี้ ยุคนี้ และฉันขออภัย พระกิตติคุณของพระเยซู ข้อความของพระองค์
เป็นอาณาจักรของพระเจ้า

แต่ถ้ากล่าวเปิดอย่างกะทันหันของพระเยซูทำให้นิโคเดมัสสับสน บรรดาผู้นำศาสนา
นิกายและนิกายนับร้อยที่นับถือศาสนาคริสต์ในปัจจุบันต่างสับสนและถูกหลอก!
นักศาสนาในปัจจุบันต่างไปจากนิโคเดมัส

นิโคเดมัสเข้าใจชัดเจนว่าการเกิดหมายความว่าอะไร
เขารู้ว่ามันหมายถึงการปลดปล่อยจากกรรมมารดาของเขา มันหมายถึงการถูกส่งเข้าสู่โลก!
ผู้นำศาสนาสมัยนี้อ่านความหมายต่างกัน! สิ่งทีนิโคเดมัสไม่เข้าใจคือการที่ใครๆ
ก็สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ในรูปแบบใด! และแน่นอน ด้วยใจที่มีทางเนื้อหนัง
เขาทำได้เพียงแต่เกิดทางร่างกายครั้งที่สองเท่านั้น แต่เขารู้ดีว่าการเกิดมานั้นหมายถึงอะไร!

เกิดเป็นมนุษย์ครั้งที่สอง?

เขาถามด้วยความงงงวยว่า “มนุษย์จะเกิดมาได้อย่างไรในวัยชรา เขาสามารถเข้าไปในครรภ์มารดาครั้งที่สองแล้วเกิดได้หรือไม่” เขาไม่สับสนเกี่ยวกับความหมายของการเกิด สิ่งนี้ โศเดมัส ไม่เข้าใจก็คือการเกิดครั้งที่สอง เขาคิดว่าพระเยซูกำลังพูดถึงการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งที่สอง

เขาไม่สามารถตั้งครรรค์ใด ๆ ได้ นอกจากการเกิดทางร่างกายครั้งที่สอง
จิตใจของเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณได้

บัดนี้พระเยซูได้ทรงชี้แจงชัดเจนว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ แต่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าหรือเว้นแต่จะ “บังเกิดใหม่” ไม่ใช่ในช่วงชีวิตทางกายภาพนี้! นอกจากนี้ ในข้อ 5 อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจเข้าไปได้ แต่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะบังเกิดใหม่อีกครั้ง การกำเนิดอื่นที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

จากนั้นพระเยซูก็มาถึงประเด็นอย่างรวดเร็ว
ว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ ไม่ใช่เวลานี้ เวลาชีวิตปัจจุบัน หรืออายุ เป็นยุคที่สืบเนื่อง และชีวิตที่จะมา

นี่คือประเด็นสำคัญที่อธิบายได้ทั้งหมด: พระเยซูตรัสว่า:

"สิ่งที่เกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อ และสิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณ"

ตอนนั้นมนุษย์เป็นเนื้อ - มนุษย์ เขาเป็นวัตถุ "เจ้าเป็นฝุ่น" พระเจ้าตรัสกับอาดัม
"และเจ้าจะกลับมาเป็นผงกลีดิน" อีกครั้ง "และพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงกลีดิน
และระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์ก็กลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิต" (ปฐมกาล 3:19 และ 2:7)

ผู้ที่เกิดใหม่จะกลับมาเป็นวิญญาณอีกครั้ง

แต่พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า เมื่อผู้หนึ่งเกิดจากพระวิญญาณ พระองค์ก็จะทรงเป็นพระวิญญาณ!
อ่านในพระคัมภีร์ของคุณเอง

อาณาจักรของพระเจ้าจะประกอบด้วยวิญญาณ ไม่ใช่ของมนุษย์!

เมื่อเกิดเป็นเนื้อมนุษย์ มนุษย์ก็ถูกปลดปล่อยจากครรภ์มารดามายังโลกนี้ เมื่อเกิดจากพระวิญญาณ
ผู้หนึ่งจะได้รับการปลดปล่อยจากคริสตจักรของพระเจ้า (ทางกายภาพ) สู่อณาจักรของพระเจ้า
(อาณาจักรแห่งพระวิญญาณ!)

ตอนนั้นมนุษย์ประกอบด้วยเนื้อ สสาร วัตถุ

เมื่อเกิดใหม่เขาจะเป็นวิญญาณ เป็นวิญญาณ ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป เขาจะประกอบด้วยวิญญาณ - ขององค์ประกอบวิญญาณ ด้วยชีวิตโดยธรรมชาติ ด้วยชีวิตที่มีในตัวเอง ไม่ได้มีอยู่ด้วยลมปราณและการไหลเวียนของโลหิต

ในยุคต่อไปที่อาณาจักรของพระเจ้าจะครองโลก ซาติน้ำ พระเยซูคริสต์ว่า "พวกเขาจะไม่แต่งงานหรือไม่ได้รับการแต่งงาน แต่เป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า ..." (มัทธิว 22:30) การแต่งงานเป็นการรวมตัวกันทางร่างกายและเนื้อหนัง ในยุคแห่งอาณาจักรของพระเจ้า - เมื่อ "บังเกิดใหม่" - เราจะกลายเป็นวิญญาณ ไม่ใช่เนื้อหนัง เกิดจากพระเจ้าในฐานะวิญญาณ ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ ประกอบด้วยวิญญาณ (ฮีบรู 1:7) พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าเราจะเป็นทูตสวรรค์ แต่ในฐานะทูตสวรรค์ ไม่มีเพศและประกอบด้วยวิญญาณ ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ ถูกสร้างเช่นนั้น แต่ไม่ได้ถือกำเนิดและบังเกิดมาจากพระเจ้าในฐานะลูกที่พระเจ้าบังเกิดเอง ดังนั้นเราจึงจะสูงกว่าเทวดามาก!

พระเยซูทรงอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมแก่นิโคเดมัสว่า

“ลมพัดไปทางไหน และเจ้าได้ยินเสียงของมัน แต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและไปที่ไหน ทุกคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เช่นกัน” (ยอห์น 3:8)

คุณไม่สามารถมองเห็นลม ลมเปรียบเสมือนวิญญาณ มันมองไม่เห็น

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเนื้อมนุษย์อย่างเราในตอนนี้อาจไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ ผู้ที่ได้รับมรดกจะเป็นวิญญาณ ซึ่งปกติแล้วมนุษย์จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

พลังงานของระเบิดปรมาณู?

พระเยซูทรงเปรียบเทียบฤทธิ์อำนาจของผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณกับพลังลม นักวิทยาศาสตร์ของสำนักงานอวกาศนาซา ดร. เจ. เมอร์เรย์ มิทเชลล์ จูเนียร์ นักภูมิอากาศวิทยาด้านการวิจัย กล่าวว่า พลังงานของพายุเฮอริเคน โดยเฉลี่ยหนึ่งลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าระเบิดปรมาณู เช่น การทำลายเมืองฮิโรชิมาอย่างมาก ฉันท่อนข้างแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่อ้างว่า "เกิดใหม่" ในชีวิตมนุษย์นี้สามารถใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยได้ แต่สิ่งที่ฉันจะแสดงให้เห็นในบทความนี้ ครั้งหนึ่งเมื่อเขากลายเป็นวิญญาณจะมีพลังแบบนั้น!

ไม่ใช่ทั้งเนื้อและเลือด

อัครสาวกเปาโลชี้แจงชัดเจนว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจได้รับมรดก แต่ไม่ใช่ในยุคนี้ ไม่ใช่ในขณะที่เขาประกอบด้วยเนื้อหนัง ตอนนี้เขาอาจกลายเป็นเพียงทายาท ไม่ใช่ผู้สืบทอด!

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า เนื้อและเลือดไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ ความทุจริตก็ไม่รับความเลื่อมเป็นมรดก” (1 โครินธ์ 15:50)

เมื่อมาถึงข้อนี้ เปาโลได้ทำให้ชัดเจนมาก

“มนุษย์คนแรกมาจากดิน เป็นมนุษย์ดิน [มนุษย์] คนที่สองคือพระเจ้าจากสวรรค์ [การเป็นพระเจ้าของพระเจ้า]” (1 โครินธ์ 15:47)

นี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัส เขาเป็นของดิน ดิน มนุษย์ เขาเป็นเนื้อ ไม่ใช่วิญญาณ เขาเกิดจากเนื้อหนัง นั่นคือสิ่งที่เขาเป็น เนื้อหนัง เมื่อคนหนึ่งเกิดจากพระวิญญาณ เขาจะเป็นวิญญาณ เปาโลอยู่ที่นี้เพื่ออธิบายความจริงเดียวกัน

แต่เราไม่สามารถเป็นวิญญาณในยุคปัจจุบันนี้ได้

มีองค์ประกอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอีกครั้ง!

คำเนนการต่อใน 1 โครินธ์ 15:

“ดินก็เช่นกัน พวกที่เป็นดินก็อย่างนั้น” (ข้อ 48)

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังอธิบายแก่นิโคเดมัสอย่างชัดเจน เขาเกิดจากเนื้อ เขาเป็นเนื้อหนัง เขาเกิดจากดิน เขาเป็นดิน และเราทุกคนก็เช่นกัน! และกลอนเดียวกัน " ... และเช่นเดียวกับสวรรค์ พวกเขาก็เป็นสวรรค์ด้วย" แต่สำหรับมนุษย์อย่างเรา เมื่อไร? ไม่ใช่ในชีวิตนี้!

ข้อถัดไป: “และเมื่อเราบังเกิดรูปมนุษย์ดินแล้ว เราจะ [การฟื้นคืนชีพในอนาคต] ก็มีลักษณะเหมือนสวรรค์ด้วย” (ข้อ 49) เมื่อตอนนี้เป็นเนื้อหนังแล้ว เราก็จะเป็นพระวิญญาณ ที่การฟื้นคืนพระชนม์ นั่นคือเวลาที่เราจะ “บังเกิดใหม่” เมื่อเราจะได้เห็น เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า เมื่อเราเป็นวิญญาณ ที่การฟื้นคืนพระชนม์!

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า เนื้อหนังและเลือดไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ ความทุจริตก็ไม่รับความเสื่อมเป็นมรดก คุณผิด เราแสดงข้อล้าลึกแก่ท่าน เราทุกคนจะไม่หลับ [ตาย] แต่เราทุกคนจะเปลี่ยนไป ในชั่วพริบตาเดียวในเสียงแตรครั้งสุดท้าย เพราะแตรจะเป่า และคนตายจะฟื้นขึ้นไม่เสื่อมสลาย และเรา [ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้น] จะเปลี่ยนไป” (ข้อ 50-52) มีเวลาที่เราอาจจะบังเกิดใหม่ เมื่อเราอาจเห็น เข้าไป สืบทอดอาณาจักร เมื่อ “เกิดอีก” และไม่ก่อน!

เกิดใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

เราจะเปลี่ยนไปได้อย่างไร? คำตอบคือไป!

"สำหรับสิ่งที่น่าเบื่อนี้" (เนื้อหนังอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้) "ต้องสวมความไม่น่าเบื่อ" (วิญญาณ สิ่งที่เกิดจากพระเจ้าคือวิญญาณ) "และมนุษย์ต้องสวมความเป็นอมตะ" เปลี่ยนจากเนื้อวัสดุเป็นวิญญาณ!

จนกว่าจะเกิดใหม่ เราไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้า (พระเยซูถึงนิโคเดมัส ยอห์น 3:3)

จนกว่าจะเกิดใหม่ เราไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า (พระเยซูถึงนิโคเดมัส ยอห์น 3:5)

จนกว่าจะไม่มีเนื้อหนังอีกต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นวิญญาณ เราไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า (พระเยซูถึงนิโคเดมัส ยอห์น 3:6-8)

ในขณะที่ยังมีเนื้อหนังและเลือด (อย่างที่นิโคเดมัสเป็นและเราเป็น) เราไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ (เปาโลถึงชาวโครินธ์, 1 โครินธ์ 15:50)

จนกว่าการฟื้นคืนพระชนม์ เมื่อพระคริสต์เสด็จมา เราจะไม่ถูกเปลี่ยนจากเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยไปเป็นพระวิญญาณที่ไม่เสื่อมสลาย (เปาโล — 1 โครินธ์ 15:50-53 และข้อ 22-23)

จนกระทั่งการฟื้นคืนพระชนม์เราไม่สามารถมองเห็น เข้าไป หรือสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ เราไม่สามารถเกิดใหม่ได้จนกว่าจะฟื้นคืนชีพ!

ตอนนี้ทนาย ยังไม่เป็นผู้สืบทอด

ขณะที่อยู่ในสถานะปัจจุบันของเรา เกิดจากเนื้อหนังและประกอบด้วยเนื้อหนัง เราไม่สามารถมองเห็น เข้าหรือสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้

โปรดสังเกตสถานะของคริสเตียนที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงในชีวิตนี้ โลกนี้:

“บัดนี้ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่ใช่ของเขา” (โรม 8:9)
เว้นแต่จะได้รับการพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวิญญาณนี้สถิตอยู่ในตัวเขา เขาไม่ใช่คริสเตียน การเข้าร่วมคริสตจักรไม่ได้ทำให้คนเป็นคริสเตียน การรับและทำตามพระวิญญาณของพระเจ้าทำได้!

พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสู่การเปรียบเทียบกับสเปิร์มเข้าสู่ไข่

แต่ตอนนี้

มาคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาและสถิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสเปิร์มทางกายภาพที่ซบไป ขั้ว การปรานีชีวิตวิญญาณชั่ววินันต์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อบังเกิด เป็นบุคคลวิญญาณ! ไข่ที่ปฏิสนธิตัวอ่อน ไม่ใช่มนุษย์โดยกำเนิด ชีวิตจากพ่อได้รับการถ่ายทอด เขาให้กำเนิด

แต่ทั้งตัวอ่อนและทารกในครรภ์ยังไม่เกิด ในลักษณะเดียวกัน

มนุษย์ที่ถือกำเนิดจากพระวิญญาณยังไม่ใช่บุคคลหรือเป็นพระวิญญาณดังที่พระเยซูตรัสว่าเขาจะเกิดเมื่อบังเกิดใหม่!

คำนิยามต่อ: "แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายสถิตอยู่ในคุณ พระองค์ผู้ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก็จะชุบร่างกายที่ตายของคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตอยู่ในคุณด้วย" (ข้อ 11)

เข้าใจสิ่งนี้! มีการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างการเกิดจากเนื้อหนังกับการเกิดใหม่จากพระเจ้า พระเยซูตรัสว่าสิ่งที่เกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อ มนุษย์ที่เกิดมา สิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณ (พระเจ้า) คือวิญญาณ บุคคลวิญญาณที่เกิด!

ชีวิตมนุษย์ที่ตายไปแล้วเริ่มต้นขึ้นเมื่อเซลล์อสุจิจากร่างกายของพ่อทำให้มีบุตร ถ่ายทอดชีวิตทางร่างกายไปยังไข่ (เซลล์ไข่) ในแม่ เมื่อถึงจุดนี้พ่อก็ให้กำเนิดท่าน เขาไม่ได้ "นำออกมา": แม่ทำอย่างนั้นในภายหลัง ส่วนของเขาในกระบวนการที่นำไปสู่การเกิดขึ้นสุดท้ายจะเสร็จสิ้น แต่มีองค์ประกอบเวลา ในช่วงเวลาแห่งการเบ่งบาน การเกิด (การคลอด) ยังไม่เกิดขึ้น

จำเป็นต้องทำให้คำอธิบายนี้ ชัดเจน เพราะการหลอกลวงที่นิยมของ "ศาสนาคริสต์" แบบดั้งเดิมที่หลอกลวงคือการอ้างว่าเมื่อ "รับพระคริสต์" "ยอมรับพระคริสต์" "ยอมรับพระคริสต์" หรือได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก่อน เพื่อสถิตอยู่ในตัวเขาว่า "เกิดใหม่แล้ว"

ก่อนอื่น ให้สังเกตประเภทและการเปรียบเทียบทางกายภาพ

องค์ประกอบของเวลา

ในการสืบพันธุ์ของมนุษย์นั้น มีองค์ประกอบเวลา ตั้งแต่การทำให้มีบุตร กำเนิดทางส่วนของพ่อ ได้ตั้งครรรภ์ในส่วนของแม่ ไปเกิด หรือการคลอดบุตร หรือการคลอดจากครรภ์ของมารดาเป็นองค์ประกอบเวลาของเก้าเดือน

ระยะเวลาเก้าเดือนนั้นเรียกว่าการตั้งครรรภ์ เมื่อปฏิสนธิแล้ว ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อน ไม่กี่เดือนต่อมาเรียกว่าตัวอ่อนในครรภ์ แต่ในระหว่างช่วงตั้งครรรภ์เก้าเดือนนี้

เราไม่ได้พูดถึงตัวอ่อนในครรภ์ว่าเกิดมาแล้ว มันอยู่ในกระบวนการไปสู่การเกิด เป็นลูกของพ่อแม่ แต่มันเป็นลูกที่ยังไม่เกิดของพ่อแม่ พ่อได้ให้กำเนิดมันแล้ว ให้กำเนิดมัน แต่แม่ยังไม่ได้ให้กำเนิดมัน ทว่าในช่วงตั้งครรรภ์นั้นเป็นลูกที่ยังไม่เกิดของพ่อแม่

ขณะนี้ในการ "เกิดใหม่"

กระบวนการของการเกิดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้รับการประทานแก่เราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์เอง เข้ามาสถิตอยู่ภายในเรา ทำซ้ำจากโรม 8:

“แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสถิตอยู่ในคุณ พระองค์ผู้ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายก็จะทรงทำให้ร่างกายที่ตายของคุณตื่นขึ้นด้วยพระวิญญาณของพระองค์ผู้สถิตในคุณ” (ข้อ 11) . นี่คือการอธิบายสิ่งเดียวกันที่อธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ 15:50-53 การฟื้นคืนพระชนม์

ฉันต้องการทำให้คริสตชนชัดเจน
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่จริงใจหลายคนเชื่อว่าเมื่อพวกเขายอมรับพระคริสต์
(หรือได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์) พวกเขา "เกิดใหม่" สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ:

คริสตจักรมารดาของเรา

เมื่อหลังจากการกลับใจ ศรัทธาและบัพติศมาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงให้เขาเข้าไป ให้บัพติศมาเขาเข้า คริสตจักรของพระเจ้า
ศาสนจักรเรียกว่าพระกายของพระคริสต์ ดังนั้นเราจึงอ่านว่า "โดยพระวิญญาณองค์เดียว
เราทุกคนจึงรับบัพติศมาเป็นกายเดียวกัน" (1 โครินธ์ 12:13)

อีกครั้งหนึ่ง คริสตจักรถูกเรียกว่า "เยรูซาเลมเบื้องบน" หรือ "เยรูซาเลมสวรรค์" (ฮีบรู 12:22-23)
ตอนนี้ให้สังเกตในกาลาเทีย 4:26:
"แต่เยรูซาเลมซึ่งอยู่เบื้องบนซึ่งเป็นอิสระซึ่งเป็นมารดาของพวกเราทุกคน"

ความคล้ายคลึงกันคือ: เมื่อพระเจ้าพระบิดาทรงถือกำเนิด โดยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
เราจะถูกนำเข้าสู่ศาสนจักร ซึ่งในช่วงตั้งครรถ์นี้คือมารดาของเรา

มารดาที่เป็นมนุษย์ของทารกในครรภ์มีหน้าที่ให้อาหารแก่ลูกในครรภ์ด้วยอาหารทางกายภาพ
เพื่อที่มันจะได้พัฒนาและเติบโตทางร่างกาย
และเธอยังปกป้องไว้ในที่ที่อาจปกป้องมันจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรืออันตรายได้ดีที่สุด
จนกระทั่งการคลอด การคลอดจากครรภ์ของเธอ

แม่ฝ่ายวิญญาณ - คริสตจักร - ได้รับมอบหมายให้ "เลี้ยงฝูงแกะ" (1 เปโตร 5:2)
ผ่านทางพันธกิจที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ในคริสตจักร "เพื่อความสมบูรณ์ของธรรมิกชน ...
เพื่อการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์
จนกว่าเราทุกคนจะเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเชื่อ และความรู้ในพระบุตรของพระเจ้า
จนถึงมนุษย์ที่สมบูรณ์..." (เอเฟซัส 4:11-13)

เด็กเช่นที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการและเติบโตทางร่างกายในช่วงก่อนตั้งครรถ์
ดังนั้นหลังจากให้กำเนิดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว
เราจึงพัฒนาและเติบโตฝ่ายวิญญาณในสภาวะก่อนเกิด

แต่ไม่เพียงแต่คริสตจักรจะเลี้ยงดูสมาชิกด้วยพระวาระของพระเจ้า อาหารฝ่ายวิญญาณ
แต่ยังปกป้องบุตรธิดาที่ตั้งครรถ์แต่ยังไม่เกิดของพระเจ้าจากอันตรายฝ่ายวิญญาณ
ดังที่ข้อต่อไปแสดงให้เห็นว่า: "เพื่อที่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป
ถูกเหวี่ยงไปมาและพัดพาไปด้วยลมแห่งหลักคำสอนทุกประการ ด้วยความคล่องแคล่วของมนุษย์
และเล่ห์อุบายที่เจ้าเล่ห์ ซึ่งพวกเขาซ่อนเร้นที่จะหลอกลวง..." (เอเฟซัส 4:14)

จากนั้น ในช่วงเวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ เราในศาสนจักร พระมารดาฝ่ายวิญญาณ จะได้รับการปลดปล่อยจากเธอและบังเกิดใน ลูกนำออกมาสู่ อาณาจักร ครอบครัวที่ประกอบด้วยวิญญาณของพระเจ้า

บุตรของพระเจ้าตอนนี้

ตอนนี้เพิ่มเติม: "สำหรับมากเท่าที่พระวิญญาณของพระเจ้านำพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8:14) ลูกที่ยังไม่เกิดในครรภ์มารดาของเขาคือลูกของบิดามารดาของเขา แม้ว่าจะยังไม่เกิด ซึ่งได้รับการปลดปล่อยจากครรภ์ เราก็คงกัน หากพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา หากเราถูกนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ลูกของพระเจ้า แต่ ณ เวลานี้ เราอยู่ในสถานะตั้งท้อง ยังไม่คลอด และทายาทเท่านั้น ไม่ใช่ผู้สืบทอด!

ดำเนินต่อไป: "และถ้าเป็นบุตรแล้วก็เป็นทายาท ทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราทนทุกข์ทรมานกับพระองค์เพื่อเราจะได้ [อนาคตในการฟื้นคืนพระชนม์] ก็ได้รับเกียรติเช่นกัน" (ข้อ 17)

คราวนี้มาดูว่าข้อความนี้กำหนดเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ในพระสิริอย่างไร เมื่อเราจะเป็นวิญญาณ ให้กำเนิดขึ้น!

"สำหรับความคาดหวังอย่างจริงจังของสิ่งมีชีวิต [การสร้าง] รอคอยการสำแดงของบุตรของพระเจ้า" นั่นคือเวลาแห่งการเสด็จมาของพระคริสต์และการฟื้นคืนพระชนม์เพื่อ [เกิดจาก] องค์ประกอบวิญญาณ" ... เพราะ การทรงสร้าง [RSV] เองก็จะฟื้น [การเกิด]

จากพันธนาการแห่งการทุจริตไปสู่เสรีภาพอันรุ่งโรจน์ของบุตรธิดาของพระเจ้า เพราะเรารู้ว่าสิ่งสร้างทั้งมวลคร่ำครวญและทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวดมาจนบัดนี้" (ข้อ 19-22))

อะไรจะชัดเจนกว่านี้?

นี่คือการเปรียบเทียบอีกประการหนึ่ง: เราจะถูกปลดปล่อยจากโลกนี้ (คริสตจักรอยู่ใน แม้ว่าจะไม่ใช่ของโลกนี้) เข้าสู่โลกรุ่งโรจน์ในวันพรุ่งนี้และอาณาจักรที่จะปกครองมัน

การสร้างกำลังรอเวลานี้ของการเสด็จมาของพระคริสต์ การฟื้นคืนพระชนม์ และอาณาจักรของพระเจ้า เพราะการสร้างจะหลุดพ้นจากพันธนาการทุจริต ยังไม่ถูกส่งมอบ จะต้อง ณ เวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์! แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการบังเกิดใหม่ของเราโดยตรง

แต่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับการเกิดของเด็กที่คลอดจากครรภ์มารดา

การฟื้นคืนพระชนม์

เวลาที่พวกเราถูกเปลี่ยนเป็นวิญญาณและรับมรดกราชอาณาจักรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยจากพันธนาการของเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยและจากโลกแห่งบาปนี้ กำเนิดที่แท้จริง!

พระคริสต์เกิดเป็นครั้งที่สอง โดยการฟื้นคืนพระชนม์

คำเนนการต่อในโรม 8:

“เพราะว่าผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้า

พระองค์ทรงกำหนดล่วงหน้าให้มีลักษณะตามพระฉายของพระบุตรของพระองค์ด้วย เพื่อพระองค์ [พระเยซู] จะได้ทรงเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องหลายคน” (ข้อ 29)

เปรียบเทียบกับโรม 1:3-4: "เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งสร้างจากเชื้อสายของดาวิดตามเนื้อหนัง และประกาศว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ...

โดยการเป็นขึ้นจากตาย

ในเนื้อมนุษย์ พระเยซูทรงประสูติครั้งแรกของพระองค์ ซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิด และโดยการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย (เกิดอีกครั้ง) พระบุตรของพระเจ้า บัดนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป แต่ประกอบด้วยพระวิญญาณ ซึ่งเป็นพระวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงกลายเป็นคนแรกในพี่น้องหลายคนที่จะเกิดใหม่ในช่วงเวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของคนที่เป็นของพระคริสต์

แน่นอนว่าเราเข้าใจ

และเปาโลก็เขียนข้อความข้างต้นเช่นกันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในขณะที่อยู่ในเนื้อมนุษย์ แม้จะบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูพระองค์ แต่นี่เป็นการเปรียบเทียบการประสูติทั้งสอง หนึ่งมาจากมนุษย์มารีย์ที่สืบเชื้อสายมาจากดาวิดที่เป็นมนุษย์ อีกคนหนึ่งโดยการฟื้นคืนพระชนม์ผู้ส่งราศีเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ในลักษณะเดียวกับที่เราอาจเป็นได้

เน้นย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเป็นคนที่ต้องการความรอด พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิก ทรงวางตัวอย่างให้เรา เราอาจเกิดจากพระเจ้าเช่นกัน

เมื่อเกิดใหม่เราจะเป็นอย่างไ?

เกิดใหม่แล้วเราจะเป็นอย่างไ?

นี่คือคำตอบ: "สำหรับการสนทนาของเรา [การเป็นพลเมือง] อยู่ในสวรรค์ เรามองหาพระผู้ช่วยให้รอดจากที่ใด พระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายที่เลวทรามของเรา [เนื้อหนัง] เพื่อให้เป็นรูปร่างเหมือนพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ..." (ฟิลิปปี 3:20-21)

และพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระคริสต์เป็นอย่างไ? ดวงตาของเขาจะเปลวไฟ

ใบหน้าของเขาสว่างดุจดวงอาทิตย์อย่างเต็มกำลัง วิวรณ์ 1:14-16

กาลครั้งหนึ่งเมื่อถือกำเนิดแต่ยังไม่เกิด

ดังนั้น พระคัมภีร์ตามพระคัมภีร์ การเปรียบเทียบหลังจากการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าการบังเกิดของพระเจ้าเป็นกระบวนการ ซึ่งมีองค์ประกอบของเวลา เช่นเดียวกับการเกิดจากเนื้อหนังมนุษย์เป็นกระบวนการ

ในช่วงเวลาที่พ่อให้กำเนิดและแม่ตั้งครรภ์ จากการรวมตัวของเซลล์อสุจิและไข่ ไข่ที่ปฏิสนธิจะกลายเป็นตัวอ่อน แต่ยังไม่คลอด ยังไม่เกิด! และจะไม่เป็นเวลาเก้าเดือน กำลังดำเนินการตั้งครรภ์ ทว่าในช่วงเวลาของการพัฒนาและการเติบโตทางร่างกายนี้ มันเป็นลูกที่ยังไม่เกิดของพ่อแม่

ในการทำงานเดียวกัน ในเวลาที่พระวิญญาณ พระบิดา พระเจ้า ให้กำเนิดมนุษย์ด้วยพระวิญญาณ (คู่ทางฝ่ายวิญญาณของสเปิร์มทางกายภาพ) พระวิญญาณบริสุทธิ์ เขากลายเป็นบุตรของพระเจ้า! เขาเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว

แต่เขายังคงเป็นมนุษย์ เขายังคงเป็นเนื้อหนังและเลือดทางวัตถุ ตอนนี้เขาต้องผ่านช่วงเวลา (จนถึงความตาย การฟื้นคืนชีพ) ของการพัฒนาและการเติบโตฝ่ายวิญญาณ เขาอยู่ในสถานะตั้งครรภ์ในกระบวนการที่จะเกิด เขาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า แต่คริสตจักรไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้า

คริสตจักรประกอบด้วยมนุษย์ เนื้อหนังและเลือดของพระเจ้า และเนื้อหนังและเลือดมองไม่เห็น เข้าไปไม่ได้ ไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าได้ อาณาจักรของพระเจ้าประกอบด้วยบุตรธิดาของพระเจ้าที่ประกอบด้วยวิญญาณ มนุษย์ที่ถือกำเนิดจากพระวิญญาณ ในคริสตจักรกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเกิดจากพระเจ้า แต่เขายังไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า เขายังไม่ได้บังเกิดมาจากพระเจ้า

เขาอยู่ในสถานะตั้งครรภ์ไปสู่การบังเกิดของวิญญาณ แต่ยังไม่บังเกิดจากพระวิญญาณ เขายังมีการพัฒนาและเติบโตทางวิญญาณอีกมาก การได้มาซึ่งลักษณะทางวิญญาณ ภาพลักษณะของพระเจ้า

พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังงานแห่งลม

มีอีกตอนหนึ่งที่แทบไม่มีใครเข้าใจ ที่เผยให้เห็นศักยภาพเหนือธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของเรา!

เริ่มต้นในฮีบรู 2 ข้อ 6 แต่ก่อนอื่น ให้สังเกตเกี่ยวกับพระคริสต์ ในบทที่ 1:

“พระเจ้า ...

ในวาระสุดท้ายนี้ตรัสกับเราโดยพระบุตรของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นทายาทแห่งทุกสิ่ง

[มอฟแพทและอื่น ๆ จักรวาล]

ซึ่งพระองค์ทรงสร้างโลกด้วยพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแห่งสง่าราศีของพระองค์, [มอฟพีตต์]

ประทับด้วยพระลักษณะของพระเจ้าและสนับสนุน [คำจูน]

จักรวาลด้วยพระวามะแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ... " (ฮีบรู 1:1-3) อำนาจทั้งหมดในสวรรค์และโลก (มัทธิว 28:18) มอบให้กับพระคริสต์ ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าผู้บริหารของรัฐบาลของพระเจ้าแห่งจักรวาล

ต่อด้วยฮีบรู 2:6; การอ้างอิงจากสดุดี 8:4-6:

“มนุษย์เป็นอะไรเล่า เจ้ายังนึกถึงเขาอยู่”

ใช่ เหตุใดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จึงควรเป็นห่วงเราที่เป็นมนุษย์ ทำไมพระองค์จึงทรงให้เราอยู่บนโลกนี้? อะไรคือจุดประสงค์ของชีวิต ศักยภาพเหนือธรรมชาติของเราก็คืออะไร?

มันอยู่ไกลเกินกว่าที่คุณคิดหรือจินตนาการ มันคือเหลือเชื่ออย่างน่าตกใจ!

คุณเชื่อได้ไหม คุณยินดีที่จะเชื่อสิ่งที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนหรือไม่? นี่คือคำตอบที่น่าอัศจรรย์ จุดเริ่มต้นข้อ 7:

ยังไม่ถึงจักรวาล!

“เจ้าได้ให้ทุกสิ่ง [มอฟแพตต์: จักรวาล] อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ เพราะการที่พระองค์ทรงยอมให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระองค์ พระองค์ไม่เหลือสิ่งใดที่ไม่อยู่ภายใต้เขา

คุณเข้าใจหรือไม่? จักรวาลที่กว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมด!

แต่นั่นเป็นสำหรับบุตรของพระเจ้าที่ถือกำเนิด มนุษย์ยังไม่เกิด ยกเว้นพระคริสต์เท่านั้น! ดำเนินการต่อ: นี่คือคำตอบ:

" ... แต่ตอนนี้ [ในสถานะการตั้งครรรภ์ปัจจุบันนี้] เราไม่เห็นทุกสิ่ง [จักรวาล] อยู่ภายใต้เขา" (ข้อ 8)

แต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้?

"แต่เราเห็นพระเยซู ... สวมมงกุฎด้วยสง่าราศี" (ข้อ 9) ใช่ ตามที่เปิดเผยในบทที่ 1 พระเยซูได้รับการบริหารงานของรัฐบาลของพระเจ้า ราชอาณาจักรของพระเจ้า ทั่วทั้งจักรวาลแล้ว!

จนกระทั่งถึงเวลาที่เราจะได้รับมรดกและครอบครองการปกครองของแผ่นดินโลก

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์ทรงปล่อยให้ซาตานทำงานหลอกลวงของเขาต่อไปบนโลกนี้

ดำเนินการต่อ:

“เพราะว่าพระองค์ [พระเยซู] ทรงเป็นของพระองค์ สรรพสิ่งมีไว้เพื่อพระองค์ และทุกสิ่งเป็นไปโดยพระองค์ ในการนำบุตรชายหลายคนไปสู่ความรู้โรจน์ เพื่อให้เป็นกัปตัน ต่อหน้าเราดังที่เราต้องปฏิบัติตาม]

ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์ด้วยความทุกข์ยากเพราะทั้งผู้ที่ชำระให้บริสุทธิ์และผู้ที่ชำระให้บริสุทธิ์แล้วล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงไม่ละอายที่จะเรียกพวกเขาว่าพี่น้อง" (ข้อ 10-11)

พระคริสต์ประสูติจากคนมากมาย

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วม ในฐานะพี่น้อง กับพระคริสต์ พระองค์ทรงดำเนินไปข้างหน้าผ่านการฟื้นคืนพระชนม์เพื่อรุ่งโรจน์ในฐานะผู้บุกเบิก!

เขาเป็นลูกคนหัวปีของพี่น้องหลายคน! พระองค์ทรงสืบทอดทุกสิ่ง" จักรวาล! เรายังคงเป็นทายาท ยังอยู่ในช่วงตั้งครุฑของกระบวนการของการบังเกิดของพระเจ้า บัดนี้ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตของเรา กำกับดูแลการพัฒนาฝ่ายวิญญาณของเรา เตรียมเราให้พร้อมเป็นราชาและนักบวช ครองราชย์ กับพระองค์ พี่นปีแรกเราจะครอบครองบนแผ่นดินโลก เพราะพระองค์จะทรง "ทำให้พวกเขาเป็นกษัตริย์และปุโรหิต ... และพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 5:10, มอฟเฟตต์)

พันปีแรก

สำหรับพันปีแรกนั้น

พระเยซูจะทรงครอบครองบนบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษบนแผ่นดินโลกของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม (อิสยาห์ 9:6-7) และ

"ผู้ที่เอาชนะและรักษางานของฉันจนถึงที่สุดฉันจะให้อำนาจเหนือบรรดาประชาชาติแก่เขาและเขาจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก ..." (วิวรณ์ 2:26-27) แต่เราจะปกครองอย่างไรและจากที่ไหน?

พระเยซูตรัสอีกครั้งว่า "ข้าพเจ้าจะยอมให้ข้าพเจ้านั่งกับข้าพเจ้าในบัลลังก์ของข้าพเจ้ากับผู้ที่มีชัยชนะ [ที่กรุงเยรูซาเล็ม] อย่างที่เราเอาชนะด้วย และตอนนี้ [บัดนี้] ได้ประทับอยู่กับพระบิดาของเราในบัลลังก์ของพระองค์" (วิวรณ์ 3: 21)

เมื่อบังเกิดเป็นพระเจ้า เราจะเป็นวิญญาณ ไม่ใช่เนื้อหนังและเลือดของมนุษย์อีกต่อไป พวกเราจะได้รับพลัง! ดังที่ดาเนียลเปิดเผย

บรรดาธรรมิกชนจะยึดอาณาจักรของประชาชาติในโลกและปกครองพวกเขา เป็นเวลาหนึ่งพันปีแรก

และหลังจากนั้น? ข้อความในฮีบรู 2 แสดงให้เห็นว่าภายใต้พระคริสต์ เราจะได้รับอำนาจในการปกครองจักรวาลอันกว้างใหญ่ทั้งหมด แท้จริงแล้วทุกสิ่ง เพราะนั่นคือฤทธิ์อำนาจที่มอบให้กับพระคริสต์ และเราเป็นทายาทร่วมกัน เพื่อเป็นผู้รับมรดกร่วมกับพระองค์

พลังทั้งหมดของจักรวาล

คนส่วนใหญ่มองข้ามข้อความสำคัญๆ มากมายในพระคัมภีร์ โดยไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา!

ให้ฉันให้คุณไม่กี่

ถามตัวเองว่าคุณเคยรับรู้ถึงความสำคัญของข้อความเหล่านี้ในพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่?

มัทธิว 28:18: "และพระเยซูเสด็จมาและตรัสกับพวกเขา [หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์] ว่า "อำนาจทั้งหมดให้กับฉันในสวรรค์และในแผ่นดิน"

มัทธิว 11:27. พระเยซูตรัสว่า: "ทุกสิ่ง [ทั้งจักรวาล] มอบให้เราจากพระบิดาของเรา "

ยอห์น 3:35 "พระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงมอบสิ่งสารพัดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์"

ยอห์น 13:3: ในช่วงเทศกาลปัสกาครั้งสุดท้าย
"พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้มอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ก็ทรงมาจากพระเจ้า และเสด็จไปหาพระเจ้า "

ยอห์น 16:15: "ทุกสิ่งที่พระบิดามีเป็นของฉัน "

1 โครินธ์ 15:27: "เพราะว่าพระองค์ [พระบิดา] ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาท [ของพระคริสต์] ของพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ตรัสทุกสิ่งอยู่ใต้พระองค์ เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ [พระบิดา] ได้รับการยกเว้น ซึ่งได้ทรงใส่ไว้ ทุกสิ่งอยู่ภายใต้พระองค์ และเมื่อทุกสิ่งจะสงบลงสำหรับพระองค์ เมื่อนั้นพระบุตรเองก็จะอยู่ภายใต้พระองค์ผู้ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงสถิตในสิ่งทั้งปวง" (ข้อ 28)

และเหลือเชื่อแต่จริง! ในพระคริสต์ เราถูกสร้างให้เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ในภวอันสูงสุดนี้

อนึ่ง 1 โครินธ์ 15:27-28 พร้อมด้วยข้อ 22-26

ระบุว่า การครองราชย์ของเราเหนือจักรวาลจะเป็นไปตามการครองราชย์ของพันปีบนแผ่นดินโลก

ต้องเติบโตในช่วงตั้งครรรภ์

ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นด้วยสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า "เมล็ดพันธุ์ที่เนาเปื่อย" - ตัวอสุจิทางกายภาพ
ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่เสื่อมสลาย - พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้าสู่มนุษย์
แต่เมื่อตัวอ่อนมนุษย์ต้องเติบโตจนกลายเป็นทารกในครรภ์ซึ่งต้องเติบโตจนถึงจุดที่เกิดในครอบครัวมนุษย์
ดังนั้นคริสเตียนที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้นจากของประทานแห่งพระวิญญาณที่ไม่เสื่อมสลายของพระเจ้า
ต้องเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์แบบ เกิดในตระกูลพระเจ้า เขาจะสมบูรณ์ไม่ทำบาป

เปโตรให้การเปรียบเทียบนี้:

"การเกิดใหม่ ... " (1 เปโตร 1:23) กำลัง อยู่ในระหว่าง ไม่ได้เป็น ยังไม่เป็นอมตะ แต่ "เกิดใหม่
ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เนาเปื่อย แต่จากที่ไม่เนาเปื่อย .." (การแปลอื่นใช้คำว่า "ถือกำเนิด") กรีก: annagennao
ให้กำเนิดใหม่

เปโตรอยู่ที่นี้หมายถึงกระบวนการที่เริ่มต้นในตัวเราโดยพระวิญญาณที่ไม่เสื่อมสลายของพระเจ้า
ไม่ใช่เพราะชีวิตมนุษย์ของเราเกิดจากสเปิร์มของมนุษย์

เปโตรแสดงให้เห็นในที่นี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็น "เมล็ดพันธุ์"

ที่ไม่เนาเปื้อยที่ถ่ายถอดการมีอยู่ของชีวิตนิรันคร์ในตัวเรา ต่อ:

"โดยพระวณะของพระเจ้าที่ทรงพระชนม์และดำรงอยู่เป็นนิตย์"

เปโตรกล่าวต่อในบทที่ 2: "ด้วยเหตุนี้ ... ในฐานะเด็กแรกเกิด"

ไม่ใช่ที่เราเกิดมาแล้วเป็นบุคคลวิญญานศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ซึ่งได้เข้ามาและได้รับมรดกราชอาณาจักรของพระเจ้า เขากำลังเปรียบเทียบช่วง "การตั้งครรรภ์"

ฝ่ายวิญญานของคริสเตียนกับการเจริญเติบโตของทารกที่เกิดมาเป็นมนุษย์

เพียงเพราะว่าการเปรียบเทียบนั้นกับตัวอ่อนหรือตัวอ่อนในครรรภ์นั้นค่อนข้างจะอึดอัด

เขาไม่ได้บอกว่าเราเกิดมาเป็นทารกในราชอาณาจักรของพระเจ้าแล้ว แต่ใน

หรือเหมือนทารกแรกเกิดของมนุษย์ เป็นการเปรียบเทียบ ซึ่งเว็บสเตอร์กล่าวว่าเป็นการเปรียบเทียบหรือ

"ความคล้ายคลึงกันระหว่างสองสิ่ง ... ประกอบด้วยความคล้ายคลึงไม่ใช่ของสิ่งต่างๆ เอง

แต่จากคุณลักษณะ สถานการณ์ หรือผลกระทบตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป"

เปโตรแสดงให้เห็นเพียงว่าในฐานะทารกแรกเกิดของมนุษย์ต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงและเติบโตทางร่างกาย (ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกับทารกในครรรภ์) ดังนั้น คริสเตียนจึงต้องเติบโตฝ่ายวิญญาน

คำเนิการต่อ: "ปรารณาน้ำนมที่จริงใจของพระวณะ" (RSV มี: "ปรารณาน้ำนมฝ่ายวิญญานที่บริสุทธิ์")

"เพื่อเจ้าจะได้เติบโตด้วยวิธีนี้" (1 เปโตร 2:1-2) เปาโลเขียนไว้ว่า "แก่คนที่สมบูรณ์" (เอเฟซัส 4:13)

ทำบาปไม่ได้ เมื่อบังเกิดใหม่ เราจะไม่เป็นลูกวิญญานที่หมดหนทาง

แต่วิญญานแห่งความสมบูรณ์ไม่สามารถทำบาปได้

การเติบโตฝ่ายวิญญานของคริสเตียนนี้อยู่ในลักษณะและความรู้ฝ่ายวิญญานในชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนี้

ในฐานะทารกทางกายภาพต้องเติบโตทางร่างกาย

ดังนั้นในชีวิตคริสเตียนเราต้องเติบโตในความรู้และอุปนิสัยฝ่ายวิญญาน (ดู 2 เปโตร 3:18)

เพื่อจะสมบูรณ์แบบ ซึ่งเราจะไม่มีวันบรรลุจนกว่าจะเกิดเป็นวิญญาน

การเปรียบเทียบ

ในช่วงชีวิตคริสเตียนที่กลับใจใหม่ของเรา เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว ที่ยังไม่เกิด

เรามีอยู่ในตัวเราโดยของประทานแห่งพระวิญญานบริสุทธิ์ การมีอยู่ของชีวิตนิรันคร์ ชีวิตฝ่ายวิญญาน

ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ แต่จากและผ่านพระเจ้าเท่านั้น เรายังไม่มีชีวิตนิรันคร์โดยกำเนิด

จากตัวเราเองโดยไม่ขึ้นกับพระเจ้า! และเราอาจสูญเสียมัน

สิ่งนี้เปรียบเทียบกับทารกในครรรภ์ที่ยังไม่เกิดในช่วงตั้งครรรภ์ มันมีชีวิตของมนุษย์

แต่ผ่านสายสะดือและจากแม่เท่านั้น ไม่เป็นอิสระจากตัวมันเอง และสามารถแท้งได้!

สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ ใน 1 ยอห์น 5:11-12:

"และนี่คือบันทึกที่พระเจ้าประทานชีวิตนิรันคร์แก่เรา และชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์"

มัน ไม่มีอยู่ในตัวเรา ในชีวิตนี้เราไม่ได้เกิดมาเป็นชีวิตของเราเองโดยไม่พึ่งพระองค์

การติดต่อของเรากับพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์คือสายสะดือซึ่งเราได้รับส่วนแบ่งชีวิตนิรันดร์จากพระองค์ ดำเนินการต่อ ข้อ 12: "ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต และผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต"

ถ้าใครถูกตัดขาดจากพระคริสต์ เขาก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์

ทารกที่เกิดมามีชีวิตมนุษย์ด้วยตัวของมันเอง - ไม่ขึ้นกับแม่ของมัน

ที่กำหนดความแตกต่างระหว่างสถานะของที่ถือกำเนิดและสภาพที่เกิด! ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ ในชีวิตคริสเตียน เราได้รับอาหารและปกป้องโดยและผ่านทางพระมารดาฝ่ายวิญญาณ นั่นคือคริสตจักร ในขณะที่ชีวิตนิรันดร์ที่แท้จริงของเราเข้ามาหาเราผ่านทางและจากพระเจ้า แต่เมื่อเกิดใหม่อีกครั้งของพระเจ้า เราจะมีชีวิตนิรันดร์โดยกำเนิด ของเราเอง! ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นแล้ว!

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดได้อย่างไร

กษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า อธิษฐานขอการอภัย

หลังจากการล่วงประเวณีกับบัทเชบาและการสังหารอุรีอาห์ พระองค์ทรงวิงวอนว่า "ข้าแต่พระเจ้า

ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในตัวข้าพระองค์ และทรงสร้างจิตวิญญาณที่ถูกต้องขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ อย่างขบไล่ข้าพระองค์ไปจากที่ประทับของพระองค์ และอย่ารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฉัน"

(สดุดี 51:10-11)

ผู้เผยพระวจนะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เปโตรเขียนว่า: "...

ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นพวกเขา" (2 เปโตร 1:21)

พวกเขาไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น "ผู้บริสุทธิ์" เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่ภายในพวกเขา

อับราฮัม อิสอัค และยาโคบจะให้เห็นในอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูตรัสอย่างนั้น

ดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าจึง "สถิตอยู่ในพวกเขา" พวกเขาเกิดจากพระเจ้า

แต่พวกเขาไม่ได้เกิดจากพระเจ้า เพราะพระเยซูทรงเป็นบุตรหัวปีของพี่น้องหลายคน

แต่ถ้าพวกเขาถือกำเนิดจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และหลายร้อยปีก่อนที่พระคริสต์จะประสูติ พระเยซูจะถูกเรียกว่า "พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า" ได้อย่างไร?

คำตอบ: พระคัมภีร์ที่เรียกพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า

ล้วนประยุกต์ใช้กับการถือกำเนิดของพระองค์ในฐานะบุตรที่เป็นมนุษย์

ซึ่งเป็นการประสูติครั้งแรกของพระองค์ — เกิดจากมารดาที่เป็นมนุษย์ มารีัย

พระเยซูทรงเป็นมนุษย์คนเดียวที่พระเจ้าให้กำเนิดก่อนเกิดเป็นมนุษย์ ในวิวรณ์ 1:5

พูดถึงพระคริสต์ในฐานะผู้ถูกกำเนิดคนแรก - แต่การแปลอื่น ๆ แปลอย่างถูกต้องคือลูกคนหัวปี -

หมายถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ไม่ใช่การเกิดเป็นมนุษย์จากมารีย์มารดาของพระองค์

พระเยซูไม่ใช่คนแรกที่ถูกกำเนิดในเงที่ว่ามีผู้เผยพระวจนะอับราฮัม ดาวิด และผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมถูกกำเนิดขึ้น

ก่อนที่พระเยซูจะตั้งครุฑ์โดยมารีย์ พระองค์ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้า เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวนั้น ในยอห์น 1:1 เขาถูกเรียกว่า "โลโก้" - พระคำ พระองค์ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์เหมือนพระบิดา แต่พระองค์ไม่มีที่ใดในพระวจนะของพระเจ้าที่เรียกกันว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก่อนการปฏิสนธิโดยมารีย์ การเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์คือการบังเกิดครั้งแรกของพระองค์ พระองค์ทรงสถะพระสิริที่ทรงมีกับพระบิดาเพื่อมาบังเกิดในโลกเพื่อช่วยโลก

อับราฮัมและคนอื่นๆ อีกหลายคน ผู้เผยพระวจนะและผู้เขียนพระคัมภีร์ถูกกำเนิดจากพระเจ้า พวกเขาอยู่ในสภาพเดียวกับมนุษย์คริสเตียนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพวกเขาในปัจจุบัน แต่พวกเขายังไม่ได้รับ สืบทอดเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า พวกเขายังไม่ได้บังเกิดมาจากพระเจ้า

พระเยซูต้องเป็นคนแรกที่ยังเกิดมาจากพระเจ้า — เป็นคนแรกของพี่น้องหลายคน นั่นคือการประสูติครั้งที่สองของพระองค์ เนื่องจากการฟื้นคืนพระชนม์จะเป็นของเรา! “และคนทั้งปวงเหล่านี้ได้รับรายงานที่ดีด้วยความเชื่อแล้ว ไม่ได้รับพระสัญญา [ไม่ได้บังเกิดในราชอาณาจักร] พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้ให้เรา เพื่อว่าพวกเขาไม่มีเราแล้วจะ ไม่ได้รับการทำให้ดีพร้อม” (ฮีบรู 11: 39-40)

นี่เป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ว่าการกลับใจใหม่ในชีวิตนี้ การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นเพียงการกำเนิด ไม่ใช่การเกิด! สำหรับบรรพบุรุษและผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้รับพระวิญญาณของพระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้ "เกิดใหม่" เพราะพระเยซูทรงบังเกิดเป็นคนแรก!

กระบวนการเกิดใหม่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ทางคืออะไร?

เปโตรให้ทาง และเงื่อนไข กลับใจ เขาพูด และรับบัพติศมา เป็นการกระทำของศรัทธาในพระคริสต์ การหลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อชดใช้โทษบาปของเรา และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้ชีวิตนิรันดร์ของเราเป็นไปได้และเกิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นเขากล่าวว่าเราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

บรรดาผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่นั้นเป็นของพระคริสต์ (โรม 8:9); คนอื่นทั้งหมดไม่ได้ แต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกเขา โดยการฟื้นคืนพระชนม์ในขณะที่พระองค์ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย จะทรงนำชีวิตที่เป็นวิญญาณอมตะออกมาทั้งหมดนั้น ซึ่งประกอบด้วยวิญญาณอย่างที่พระคริสต์ทรงเป็น

พระคัมภีร์ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เห็นชัดว่าเราต้องเกิดใหม่โดยการฟื้นคืนชีวิตสู่องค์ประกอบของวิญญาณเท่านั้น

ตอนนี้เราเป็นทาสของพระเจ้าและเป็นทาสพร้อมกับพระคริสต์ที่ยังไม่ได้รับมรดก หรือผู้ครอบครองราชอาณาจักร

กำเนิดมนุษย์

การเกิดคืออะไร การเกิดหมายถึงอะไร?

การคลอดครั้งสุดท้ายเรียกว่าการคลอดบุตร ซึ่งเป็นทารกที่คลอดออกจากครรภ์มารดา

แต่การเกิดครั้งนี้ต้องมีทั้งพ่อและแม่! ถ้าไม่ใช่สำหรับส่วนที่พ่อมีส่วนร่วมในกระบวนการ จะไม่มีทารกในครรภ์ที่จะเกิด แต่มีองค์ประกอบเวลา ส่วนของพ่อในสิ่งที่จะเกิดในภายหลังคือการให้กำเนิด เพื่อพ่อ เพื่อพ่อ จากร่างกายของเขาหลังเซลล์อสุจิที่รวมกันและเริ่มต้นชีวิตในไขภายในแม่ สิ่งนี้เกิดขึ้น 9 เดือนก่อนการคลอด หรือการคลอด

เราไม่เคยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าทันทีที่ตัวอ่อนตั้งครรภ์ในแม่ ที่พ่อหรือแม่ให้กำเนิดว่าตัวอ่อนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว! การเกิดไม่ได้เกิดขึ้น! จะบอกว่าเงิน ไร้สาระ!

จากการปฏิสนธิต้องดำเนินตามกระบวนการที่เรียกว่าตั้งท้องเป็นเวลา 9 เดือน ตัวอ่อนอยู่ในร่างมนุษย์และเรียกว่าทารกในครรภ์ ต้องพัฒนาและเติบโตทางร่างกายจึงจะเกิด

ดังนั้นด้วยการเกิดใหม่ ในการเกิดทางวิญญาณ

สิ่งที่มาจากพระบิดาอันศักดิ์สิทธิ์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนลูกที่ยังไม่เกิดในครรภ์มารดา แม้กระทั่งในครรภ์ บุตร (ที่ยังไม่เกิด) ของบิดามารดา

ดังนั้นผู้ที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในนั้นก็บุตรของพระเจ้าแล้ว

แต่พวกเขาถือกำเนิดครั้งแรกนี้ ยังคงเป็นมนุษย์ ยังคงประกอบด้วยเนื้อหนัง

พวกเขายังคงอยู่ในพระมารดาฝ่ายวิญญาณของพวกเขา คริสตจักร ซึ่งยังคงอยู่ใน โลกปัจจุบันที่เสียหาย

แม้ว่าจะไม่ใช่ของโลกก็ตาม เมื่อบังเกิดจากพระวิญญาณ พระเยซูตรัสว่า พวกเขาจะเป็นวิญญาณ

แต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกเขา พระเจ้าจะทรงชุบให้พวกเขาฟื้นคืนชีพ (หากพวกเขาตายไปแล้ว) หรือเปลี่ยนพวกเขา (หากยังมีชีวิต)

จากองค์ประกอบทางกายภาพเป็นองค์ประกอบวิญญาณในเวลา que พระคริสต์เสด็จมา

จากนั้นพวกเขาจะถูกนำออกมา ปลดปล่อยจากพระมารดาของพวกเขา คริสตจักร

ไปยังอาณาจักรของพระเจ้า

จากการเกิดครั้งแรก เราเป็น และยังคงอยู่ เนื้อหนัง! มนุษย์ทั้งหลาย!

การเกิดครั้งที่สอง ซึ่งเป็นจิตวิญญาณ เราจะเป็นวนิญาณ ไม่ใช่เนื้อหนังอีกต่อไป แต่เป็นวนิญาณ!
เทพบุตร!

คำภาษากรีก

พันธสัญญาใหม่ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นในภาษากรีก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นักแปลต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างในการแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น มีสำนวนสำนวนที่ใช้กันทั่วไปในภาษาหนึ่งซึ่งไม่มีอีกภาษาหนึ่งเทียบเท่า
คำหนึ่งคำอาจมีมากกว่าหนึ่งความหมายในภาษาที่คำที่เทียบเท่าในภาษาอื่นจะไม่มีมีความหมายต่างกันเห
มือนกัน ตัวอย่างเช่น คำภาษาอังกฤษ saw อาจหมายถึง did see หรืออาจหมายถึง เป็นคำนาม
เครื่องมือของช่างไม้ที่ใช้ตัดไม้ หรือเป็นคำกริยา อาจหมายถึงการตัดด้วยเลื่อย

อย่างไรก็ตาม โดยการตรวจสอบคำแปลต่างๆ และโดยการทำความเข้าใจบริบทและข้ออื่นๆ
ของพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกัน เราอาจได้ความหมายที่ถูกต้องตามที่แสดงในภาษาอังกฤษ

ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวกรีกพื้นเมืองจากไซปรัส สื่อสารเป็นการส่วนตัวว่า "กริยา gennaō
หมายถึงการผลิตโดยกำเนิด" และเพิ่มเติม ... "หมายถึงการผลิตผ่านกระบวนการที่มีการเกิดเสมอ"
เขาให้ความสำคัญกับการเกิดมากกว่าการให้กำเนิดหรือการปฏิสนธิ
แต่เมื่อถูกถามว่าไม่รวมถึงการทำให้มีเชื้อ โดยสุจิของผู้ชายและการปฏิสนธิตลอดจนระยะเวลาตั้งท้องหรือ
ไม่ เขาเห็นด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานวิชาการซึ่งมีคำจำกัดความที่ยกมาข้างต้น
ล้วนให้ความสำคัญกับการให้กำเนิดบิดาเป็นอันดับแรกและอันดับแรก อย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอว่า
กระบวนการ ซึ่งมีองค์ประกอบเวลาอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

อาจมีความชัดเจนมากขึ้นในภาษาที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค
เพื่ออธิบายว่าในบางภาษาคำอาจครอบคลุมทุกอย่างตามเวลา โดยไม่มีการแบ่งแยกเกี่ยวกับสถานะในอดีต
ปัจจุบัน หรืออนาคตของกระบวนการ ตัวอย่างเช่น

ในภาษาเยอรมันไม่มีคำสองคำที่กำหนดสถานะทั้งสองว่าเป็นทายาทหรือผู้สืบทอด
คำภาษาเยอรมันคำเดียวจะใช้อธิบายชายหนุ่มผู้เป็นทายาทของบิดาซึ่งยังไม่ได้รับมรดก
หรือชายที่ภายหลังบิดาถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นผู้รับมรดกมรดกของบิดา

ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งพูดว่า "ถ้าฉันเป็นนักเขียน ฉันอยากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า
เพราะมีคำอีกมากมายที่สื่อความหมายได้หลากหลาย"

มีช่วงเวลาระหว่างการปฏิสนธิโดยสเปิร์มของผู้ชายกับการคลอด - การคลอดจากครรภ์ -
ซึ่งระบุว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าการตั้งครรภ์ในทางการแพทย์

เราไม่เคยพูดถึงสถานะการตั้งครรถ์นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าเกิด ในทำนองเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถอ้างถึงคริสเตียนที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมว่า "บังเกิด" มาจากพระเจ้า หน้าที่ของฉันทือการทำให้ความจริงเป็นภาษาอังกฤษ

คำจำกัดความ "การเกิดเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์"

"การให้กำเนิดหมายถึงการให้กำเนิด การกระทำหรือกระบวนการของการผลิตหรือการผลิต รุ่น" [จาก New English Dictionary of Historical Principles, 1888]

พจนานุกรมนี้ น่าสนใจเช่นกันที่จะค้นหาสิ่งต่อไปนี้: "Begettal (f. beget v. + al, cf. Commital) Begetting, 1873, C. M. Davies: พวกเขาเชื่อในการให้กำเนิดที่ผิดธรรมชาติของเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์"

ดังนั้น คำภาษากรีกคำเดียวคือ gennaō หมายถึง การผลิตผ่านกระบวนการที่รวมและถูกสร้างขึ้น โดยการให้ปุ๋ยหรือธาตุที่ให้ชีวิต โดยบิดา มีเวลาเมื่อจุดสุดท้ายของการกำเนิดยังไม่เกิดขึ้น

ในภาษากรีก gennaō คำนี้รวมทุกอย่างไว้ในกระบวนการผลิต แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่า birth ไม่ได้รวมทุกอย่าง และหมายถึงเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ เวลาของการคลอด การคลอดบุตรจากครรภ์ วันเกิดของคนๆ หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงวัน หรือวันครบรอบของวันของการคลอดบุตรจากครรภ์มารดาเสมอ

สถานะของคริสเตียนตอนนี้

ตอนนี้ให้เราสังเกตเห็นปัญหาหนึ่งที่คาดหวังในการแสดงกริยา gennaō ในการเกิดใหม่จากพระเจ้า

เมื่อพระเยซูตรัสกับนิโคเดมัส พระองค์กำลังตรัสถึงเวลาที่เราจะได้เห็น เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า และนั่นคือเวลาของการเกิดครั้งสุดท้าย สำหรับอาณาจักรนั้นแท้จริงแล้วคือครอบครัวของพระเจ้า ดังนั้นผู้แปลจึงแปลภาษากรีก gennaō อย่างถูกต้องในข้อ 3:3-8 ในคำภาษาอังกฤษ born

เมื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับ 1 โครินธ์ 15:45-53 บทการฟื้นคืนพระชนม์ ทำให้ชัดเจนอย่างยิ่งว่าเราจะไม่เข้าไปในและรับมรดกอาณาจักรของพระเจ้าในขณะที่ยังเป็นเนื้อหนังและเลือด แต่หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ในองค์ประกอบวิญญาณ

การเกิดใหม่หมายถึงเวลา สภาวะในอนาคต เมื่อเราจะเป็นวิญญาณ ไม่ใช่เนื้อและเลือดอีกต่อไป แท้จริงแล้วเกิดจากการฟื้นคืนพระชนม์

แต่ในบางตอน มีการใช้ภาษากรีก gennaō ในการอ้างอิงถึงสภาพปัจจุบันของผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้กำเนิดชีวิตทางวิญญาณ เมื่อพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ลูกของพระเจ้า ในแง่เดียวกับที่ตัวอ่อนในครรภ์เป็นลูกที่ยังไม่เกิดของพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์

เราอยู่ในสถานะ องค์ประกอบเวลา หลังการปฏิสนธิ แต่ก่อนเกิด ในกรณีของมนุษย์ ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับสถานะนี้คือการตั้งครรภ์

ตอนนี้เราเป็นลูกที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า แต่ยังคงเป็นมนุษย์เนื้อหนัง ยังคงเป็นทายาทที่ยังไม่ได้เป็นเทพที่ประกอบด้วยวิญญาณ ยังไม่เป็นทายาท ยังไม่ได้ "ถูกนำออกมา" เข้าสู่ หรือเห็น หรือสัมผัสอาณาจักรแห่ง พระเจ้า ดังนั้น ยังไม่บังเกิดมาจากพระเจ้า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ความจริงของพระองค์อาจฟังดูน่าตกใจสำหรับบางคน que ความจริงนี้เป็นของใหม่ สิ่งที่เกิดจากมนุษย์ก็บังเกิดในครอบครัวมนุษย์ อาณาจักรมนุษย์ และสิ่งที่เกิดจากพระเจ้างี้ถือกำเนิดมาในครอบครัวของพระเจ้า อาณาจักรพระเจ้า อาณาจักรหรือครอบครัวของพระเจ้า! แต่ในขณะที่ยังเป็นเนื้อหนังและเลือด เราเพิ่งถือกำเนิดจากพระเจ้า เรายังไม่ได้ "ถูกนำออกมา" เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ ราชาอาณาจักรของพระองค์!

กริยาภาษาอังกฤษ "Beget"

ตอนนี้คำอธิบายเกี่ยวกับกริยาภาษาอังกฤษนี้ beget หรือรูปแบบคำคุณศัพท์ที่ถือกำเนิด

คำจำกัดความของพจนานุกรมอย่างง่าย (เว็บสเตอร์) คือ: "1: ให้กำเนิดเหมือนพ่อ: ท่าน 2: สาเหตุ" ด้านบน ฉัน ได้ยกคำจำกัดความจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับใหม่เกี่ยวกับหลักการทางประวัติศาสตร์ว่า "การให้กำเนิด การกระทำ หรือขั้นตอนการผลิตหรือการผลิต "

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับเดียวกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างการใช้ begettal ในประโยค คำพูดจากผู้เขียน C. M. Davies, 1873: "พวกเขาเชื่อในการกำเนิดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผิดธรรมชาติ [เหนือธรรมชาติ]"

Beget หมายถึงพ่อ และการกระทำของพ่อคือการทำให้เกิดการเริ่มต้นของกระบวนการไปสู่การเกิด

การแปลที่หลากหลาย

เนื่องจากเดิมทีพันธสัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีก พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษของเราจึง ได้รับการแปลจากภาษากรีก

และเนื่องจากภาษากรีก gennaō เป็นคำศัพท์ที่รวมทุกอย่างไว้ — หมายถึงการให้กำเนิดโดยพ่อ แต่รองตามพจนานุกรมรวมถึงกระบวนการที่สิ้นสุดในการเกิด ผู้แปลจึงต้องตัดสินใจว่าจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใดในแต่ละกรณี

เป็นคำสอนของนิกายโรมันคาทอลิกว่าคริสตจักรของพวกเขาคืออาณาจักรของพระเจ้า เมื่อมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก นิกายโรมันคาทอลิกถือว่าเขาได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้ว โปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามสมมติฐานนี้โดยนำไปใช้กับนิกายโปรเตสแตนต์ แม้ว่าบางคนมองว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน "ตั้งขึ้นในใจของผู้ชาย" นักแปลหลายคนสันนิษฐานว่าข้อผิดพลาดนี้ สิ่งนี้นำไปสู่การแปล gennaō

เป็นคำภาษาอังกฤษที่เกิดในหลาย ๆ กรณีซึ่งควรแปลให้ถูกต้องโดยกำเนิด พวกเขาเพียงแค่เลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความเชื่อที่ผิดพลาดของพวกเขา และเนื่องจากภาษากรีก *gennaō* เป็นคำที่รวมกระบวนการเกิดทั้งหมดตั้งแต่การปฏิสนธิ ในบางกรณีก็แปล *gennaō* ด้วยคำภาษาอังกฤษที่ถือกำเนิด ที่ซึ่งฉันได้พิสูจน์โดยข้อความมากมาย มนุษย์เนื้อและเลือดยังไม่บังเกิดอีกของพระเจ้า

ในทุกกรณีที่ *Gennaō* ของกรีกหมายถึงคริสเตียนที่ได้รับพระวิญญาณ ควรจะแปลว่า "ได้รับ"

สังเกตตัวอย่างที่โดดเด่นสองสามตัวอย่าง!

ในข้อ 1:13 ผู้มีอำนาจหรือคิงเจมส์เวอร์ชันของพระคัมภีร์แปล: "... ซึ่งเกิดจากเลือดไม่ใช่จากความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่จากพระเจ้า ." ในเวอร์ชันแก้ไขของอเมริกา การเรนเดอร์ส่วนเพิ่มระบุว่า: "หรือ ถือกำเนิด" ตามที่ควรจะเป็น ตัวอย่างอื่นๆ ปรากฏในศาสนฉบับแรกของข้อสังเกต:

ในเวอร์ชันแก้ไขของอเมริกา 1 ข้อ 2:29 แปลอย่างถูกต้อง: "ถือกำเนิดจากพระองค์"; แต่ในคัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่ามันไม่ถูกต้อง "... ทุกคนที่ทำความชอบธรรมก็เกิดจากพระองค์"

1 ข้อ 4:7 คัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่าไม่ถูกต้อง: "... และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า" แต่เวอร์ชันที่แก้ไขได้แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โดยแปลเป็น "... ถือกำเนิดจากพระเจ้า"

1 ข้อ 5:1 ในคัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่าไม่ถูกต้อง: "ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ก็บังเกิดจากพระเจ้า และทุกคนที่รักพระองค์ผู้ให้กำเนิดก็รักพระองค์ที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย"

ในที่นี้ คำภาษากรีก *gennaō* ได้รับแรงบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สามครั้งในข้อเดียวกัน ครั้งแรกที่ผู้แปลคิงเจมส์แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "เกิด" อย่างผิดพลาด ครั้งที่สอง *gennaō* ถูกใช้ในภาษากรีก พวกเขาไม่สามารถแปลได้ว่า "ผู้ที่ถือกำเนิด" หรือ "ผู้ที่เกิดมา" เพราะมันหมายถึงพระเจ้า ไม่ใช่ผู้เชื่อที่เป็นมนุษย์ ที่นี้พวกเขาถูกบังคับให้เลือกการแปลที่ถูกต้องของ *gennaō* ในอดีตกาลเป็น "begat" จากนั้น เนื่องจากพวกเขาต้องใช้อีกคำ "begat" ในกรณีนี้ พวกเขาจึงแปลได้อย่างถูกต้อง ในตำแหน่งที่สาม คำว่า "begotten"

ฉบับแก้ไขยังได้แก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โดยแปลให้ถูกต้องว่า "ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์ก็บังเกิดจากพระเจ้า และผู้ใดรักพระองค์ผู้ให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักผู้ที่ถือกำเนิดจากพระองค์ด้วย"

ตัวอย่างสุดท้าย 1 ข้อ 5:4 คัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่าแปลอย่างผิดพลาดว่า "เพราะว่าสิ่งใดที่พระเจ้าบังเกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลก ..." แต่ฉบับแก้ไขแก้ไขให้อ่านว่า "เพราะสิ่งใดที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมชนะโลก "

แปลถูกต้องแล้ว

ตอนนี้สังเกตเห็นบางกรณีที่คำกรีกเดียวกันได้รับการแปลอย่างถูกต้องว่า "ถือกำเนิด"

1 โครินธ์. 4:15 อัครสาวกเปาโลกำลังพูดคุยกับผู้ทีกลับใจใหม่ภายใต้พันธกิจของเขา
“เพราะว่าถึงแม้ท่านมีผู้สอนในพระคริสต์หนึ่งหมื่นคน แต่ท่านยังมีบิดาไม่มาก เพราะในพระเยซูคริสต์
เราได้ให้กำเนิดท่าน โดยข่าวประเสริฐ” มีการแปลอย่างถูกต้อง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเปาโลที่เมืองโครินธ์ ในฐานะ "บุตรธิดาฝ่ายวิญญาณ" ของเขา
ได้ถือกำเนิดมาจากพระเจ้าแต่ยังไม่เกิด

ประสบการณ์ของการกลับใจใหม่ในชีวิตนี้คือการให้กำเนิด "การปฏิสนธิ" "การทำให้ชุ่ม"
แต่ยังไม่เกิด! เราได้ทำให้ธรรมดามาก!

อีกหนึ่ง - ฮีบรู . 1:5 พูดถึงการกำเนิดของพระคริสต์ในพระนางมารีย์พรหมจารี
ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ซึ่งต่อมาบังเกิดมาจากพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นจากตาย (โรม 1.4)
เป็นบุตรที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ในลักษณะที่ไม่มีทูตสวรรค์หรือสามารถเป็นได้
ทูตสวรรค์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้น แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า
ดังนั้นในแง่นี้พวกเขาจึงไม่ใช่บุตรที่บังเกิดของพระองค์ อย่างที่พระคริสต์เป็นอยู่ในขณะนี้
และอย่างที่เรารู้ว่า สิ่งนี้: “เพราะว่าทูตสวรรค์องค์ใดที่เขาพูดในเวลาใด ๆ ว่าเจ้าเป็นลูกของฉัน
วันนี้ฉันให้กำเนิดเจ้าแล้วหรือ”

ตอนนี้ควรจะเป็นธรรมดา คนที่กลับใจใหม่ คนที่กลับใจใหม่, ยอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด,
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า, มีทัศนคติและมุมมองและจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป
บทบาททั้งหมดของเขาเริ่มเปลี่ยนไปและเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้าม
แต่เขาไม่สามารถมองเห็นได้ในสายตามนุษย์ของผู้อื่น! เขาไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณ
พระองค์ยังคงประกอบด้วยเนื้อหนัง แม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเสด็จเข้าไป
และขณะนี้ทรงสถิตอยู่ใน และทรงนำจิตใจมนุษย์ของพระองค์

เมื่อเราไม่สามารถทำบาปได้

มีโองการหนึ่งที่ทำให้คนเป็นล้านงงงวย ท้อแท้เป็นพันๆ คนที่ไม่เข้าใจ
และทำให้บางคนกล่าวหาว่าพระคัมภีร์มีความขัดแย้งในตัวเอง

ดูข้อนี้สิ! มันบอกว่า: "ผู้ใดก็ตามที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป เพราะเชื้อสายของเขายังคงอยู่ในเขา
และเขาไม่สามารถทำบาปได้ เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า" (1 ยอห์น 3:9)

นี่เป็นความขัดแย้งของข้อ 8
ของบทแรกของหนังสือเล่มเดียวกันที่บอกว่าเราหลอกตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไม่มีบาปหรือไม่?

คำตอบนั้นเข้าใจง่าย

จำไว้ว่าในภาษาในพันธสัญญาใหม่ คำสรรพนาม "เรา" หรือ "เรา" หมายถึงคริสเตียนที่กลับใจใหม่ (ผู้ที่ไม่กลับใจใหม่เรียกว่า "พวกเขา" หรือ "พวกเขา" ตัวอย่างคือ 1 เธสะโลนิกา 5:3, 4.

"เพราะว่าเมื่อพวกเขาบอกว่าสันติภาพและความปลอดภัยแล้วความพิวาศก็มาถึงพวกเขาทันที ... และพวกเขาก็จะหนีไม่พ้น แต่พี่น้องเอ๋ย เจ้าไม่อยู่ในความมึนงงเพื่อวันนั้นจะตามทันเจ้าอย่างขโมย")

1 โยห์น 1:8-9 อ่านว่า "ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงก็ไม่มีอยู่ในเรา ถ้าเรา [คริสเตียน]" ข้อนี้หมายถึงความบาปที่ได้ทำไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่แน่นอน

หลังจากกลับใจใหม่อย่างจริงจังและจริงใจ "สารภาพบาปของเรา

พระองค์ทรงสัจย์ซื่อและเพียงเพื่อยกโทษบาปของเรา และชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งหมด หากเรา [เรารคริสตชน] กล่าวที่เราไม่ได้ทำบาป เราก็ทำให้เขาเป็นคนโกหก และพระวณะของพระองค์ไม่อยู่ในเรา"

(ข้อ 10) จากนั้น ในข้อถัดไป 1 โยห์น 2:1: "และถ้าใครทำบาป เรา [คริสเตียน] มีผู้วิงวอนแทนพระบิดา พระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรม"

นี่คือการพูดถึงพระคริสต์ในตำแหน่งปัจจุบันของพระองค์ในฐานะมหาปุโรหิตของเรา

คริสเตียนไม่ควรทำบาป

แน่นอน พระคัมภีร์สอนว่าคริสเตียนไม่ควรทำบาป ส่วนแรกของ 1 โยห์น 2:1 (ไม่ได้ยกมาข้างต้น) สอนว่า พระคัมภีร์ใหม่เน้นที่การจัดความบาป การเอาชนะความบาป การเติบโตในความชอบธรรมของพระเจ้า ไปสู่ความสมบูรณ์แบบเสมอ

แต่ข้อเหล่านี้และอีกหลายข้อ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของอัครสาวกเปาโล โรม 7:14-25) กล่าวอย่างชัดเจนว่าคริสเตียนที่กลับใจใหม่ทำบาป แม้ว่าจะไม่เคยทำบาปอย่างจริงจังแน่นอนว่ามันเป็นไปได้!

ดูพระเยซูคริสต์เอง! พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ไม่ได้ทำบาป ทว่าพวกเขาสอนอย่างชัดเจนว่าเป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับพระองค์ที่จะทำบาป พระเยซูในเนื้อมนุษย์ "ถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ แต่ยังไม่ปราศจากบาป" (ฮีบรู 4:15) ไม่มีพระคัมภีร์ข้อใดบอกว่าพระองค์ไม่สามารถทำบาปได้

ดังนั้น เรามีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสทำบาป แม้แต่พระเยซูก็ทำไม่ได้! แต่ใน 1 โยห์น 3:9

ในคัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่าเรามีคำกล่าวที่แบนว่าถ้าและเมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้าจริงๆ เราจะไม่สามารถทำบาปได้ - มันจะเป็นไปไม่ได้!

สองฉบับการแปล

อีกครั้งที่นักแปลต้องตัดสินใจว่าจะแปลกริยา gennaō อย่างไร
และต้องตัดสินใจด้วยความหมายในบริบทโดยรวม

การแปลที่ทันสมัยกว่าบางฉบับทำให้แปลเป็น "ถือกำเนิด" สมมติว่าข้อความนี้กำลังพูดถึงคริสเตียน
ในขณะนี้ ไม่ได้ดำเนินการต่อไปในการปฏิบัติบาปอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว เหมือนที่พวกเขาทำก่อนการกลับใจใหม่
พวกเขาารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คริสเตียนในตอนนี้จะทำบาป
ดังนั้นพวกเขาจึงแสดงมันในแง่ของการทำบาปต่อไปเป็นนิสัย ครั้งหนึ่งที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า

ในทางกลับกัน มันยังสามารถแสดง "เกิด" ได้เช่นเดียวกับในคัมภีร์ไบเบิลรุ่นเก่า โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ

โปรดสังเกตุสิ่งนี้ใน 1 ยอห์น 3:1 “ดูเถิด พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราในลักษณะใด
ที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าที่รัก บัดนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว และความรักนั้นก็เกิดขึ้น
ยังไม่ปรากฏสิ่งที่เราจะเป็น แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์ [พระคริสต์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์]
จะเสด็จมา เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่เราจะทรงเป็น” (1 ยอห์น 3:1-2)

นี่กำลังพูดถึงเวลาที่เราจะเป็นวิญญาณ กำเนิดจากพระเจ้า

สิ่งที่เราจะเป็น

ตอนนี้สังเกตุว่า! เข้าใจสิ่งที่เราจะเป็น เมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้า! จากนั้น ต่อไปเราจะเห็น ยิ่งไปกว่านี้
เมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้า

พระคัมภีร์ข้อนี้ใน 1 ยอห์นบทที่ 3 อันน่าอัศจรรย์นี้ กล่าวอย่างชัดเจนว่า "เรา"
ซึ่งหมายถึงคริสเตียนที่ถือกำเนิดและกลับใจใหม่ บัดนี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้ว ไซ่แน่นอน
และเอ็มบริโอเล็กๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าจุดบ่งชี้ในครรภ์ของมันคือ ลูกชาย (หรือลูกสาว)
ของพ่อที่เป็นมนุษย์อยู่แล้ว แม้ว่าจะยังไม่เกิดก็ตาม

ต่อจากนี้ พระคัมภีร์ข้อนี้เปิดเผยว่า "ยังไม่ปรากฏว่าเราจะเป็นอย่างไร"

ภายหลังเราจะต้องเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปแน่นอน! แม้ว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าที่ถือกำเนิดแล้ว
แต่เรายังคงเป็นเนื้อหนัง ยังคงสำคัญ ยังคงมองเห็นได้ แต่สิ่งที่เราจะเป็นยังไม่ปรากฏ
ดังที่พระเยซูอธิบายแก่นิโคเดมัส เราจะเป็นวิญญาณอมตะ นั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นในภายหลัง!

แต่ข้อพระคัมภีร์นี้ยังคงดำเนินต่อไป อ่านเลย! เข้าใจความจริงอันน่าอัศจรรย์และน่าอัศจรรย์นี้!
เรารู้ว่าเมื่อพระองค์ พระคริสต์ จะเสด็จมาปรากฏบนแผ่นดินโลกครั้งที่สอง เราจะเป็นเหมือนพระองค์!

บัดนี้พระองค์จะทรงเป็นอย่างไร? หากคุณสามารถรู้ได้
คุณจะได้รู้ได้ว่าคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จะเป็นอย่างไร เพราะพวกเขาจะเป็นเหมือนพระองค์!

พระคริสตเจ้ามีหน้าตาเป็นอย่างไร? ดวงตาของเขากลับเป็นประกายเหมือนเปลวไฟ!
เท้าของเขาเปล่งประกายราวกับทองเหลืองขัดมันอย่างประณีต
ใบหน้าของเขาเปล่งประกายราวกับดวงอาทิตย์ เต็มกำลัง
สว่างมากจนคุณตาจะบอดหากตอนนี้เขามองเห็นคุณ! (วิวรณ์ 1:14-16; 19:12-13; มัทธิว 17:2)

นั่นคือวิธีที่คุณและฉันจะมอง ถ้าและเมื่อเราบังเกิดมาจากพระเจ้าในที่สุด!
คนหลงกลวงเหล่านี้ที่พูดถึงการมี "ประสบการณ์ที่บังเกิดใหม่" จะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน!

เกิดใหม่เมื่อไหร่?

เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ของการบังเกิดของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นที่การฟื้นคืนพระชนม์ของความ
มฤตธรรม ในเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกครั้งที่สอง!

ตอนนี้เราเป็นเนื้อหนัง เนื้อที่ชั่วช้าชั่วขณะน่าเบื่อและผูกพัน แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมา
เมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้า ร่างกายที่ชั่วช้านี้จะเปลี่ยนไป
และทำให้เหมือนพระเยซูในพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์!

ใช่ ฉันรู้ว่านี่อาจจะวิเศษเกินไปสำหรับคุณที่จะเข้าใจ!

แต่พระคัมภีร์หลังจากพระคัมภีร์กองทัพเรา ยืนยันความจริงอันยิ่งใหญ่!

ดูการฟื้นคืนพระชนม์ในบทที่ 1 โครินธ์ 15

พระคัมภีร์ซึ่งเป็นข่าวสารและคำสั่งสอนของพระเจ้าแก่นุชนุษชาติ ไม่มีที่ไหนสอนเรื่องใดเลย เช่น
หลักคำสอนนอกรีตเรื่อง "วิญญาณอมตะ" ที่จะไปสวรรค์เมื่อตาย
มันสอนว่าจิตวิญญาณเป็นมนุษย์และจะตาย (เอเสเคียล 18:4. 20)

แต่สอนเรื่องการฟื้นคืนชีพของคนตาย

ตอนนี้เมื่อ? ในการมาครั้งที่สองของพระคริสต์!

“เพราะว่าในอาดัม ทุกคนต้องตายฉันใด ทุกคนก็จะมีชีวิตในพระคริสต์เช่นกัน
แต่ทุกคนตามระเบียบของเขาเอง พระคริสต์ทรงเป็นผลแรก [ซึ่งเมื่อ 1900 กว่าปีที่แล้ว]
หลังจากนั้นคนเหล่านั้นที่เป็นของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา” (1 โครินธ์ 15:22-23)

นั่นคือเมื่อ ที่พระคริสต์เสด็จมา! และสังเกตว่า พระคริสต์ทรงเป็น "ผลแรก"
ทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่บังเกิดมาจากพระเจ้า โดยการเป็นขึ้นจากตาย! การฟื้นคืนชีพที่แท้จริงจากความตาย!

ร่างกายเป็นแบบไหน?

ตอนนี้ยังง? ร่างกายเป็นแบบไหน? คำถามนั้นถูกถามในข้อ 35 สังเกตคำตอบของพระเจ้า:

"... สิ่งที่เขาว่าน" ฝังในดิน "เจ้าไม่ได้ว่านร่างกายที่จะเป็น" (ข้อ 37)

ร่างกายที่ปรากฏขึ้นในการฟื้นคืนพระชนม์จะไม่ใช่อะไรที่น่าเบื่อของเนื้อหนัง แต่เป็นร่างกายที่ต่างไปจากเดิม ต่อ: "แต่พระเจ้าได้ประทานร่างกายตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย การฟื้นคืนพระชนม์ของคนตายก็เช่นกัน ถูกว่านในความน่าเบื่อ ฟื้นขึ้นในสภาพที่ไม่น่าเบื่อ มันถูกว่านลงในร่างกายตามธรรมชาติ" นั่นคือ ของธรรมชาติ เนื้อวัสดุ "มันเป็นร่างกายฝ่ายวิญญาณ" ประกอบด้วยวิญญาณ! "และในขณะที่เราเกิดมามีลักษณะเหมือนดิน" เนื้อ ของแผ่นดิน เป็นดิน (ข้อ 49) "เราจะมีลักษณะเหมือนสวรรค์" เช่นเดียวกับพระเจ้า เช่นเดียวกับพระคริสต์ในพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์!

ส่วนที่เหลือของข้อนี้เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

พระคริสต์เป็นคนแรกเท่านั้น

ฉันเป็นพ่อของลูกชายสองคน ฉันเป็นมนุษย์ พวกเขาที่ถือกำเนิดมาจากฉัน เกิดเป็นมนุษย์ อย่างที่ฉันเป็น! เมื่อเราบังเกิดจากพระเจ้า เราจะเป็นครอบครัวของพระองค์ เราจะเป็นพระวิญญาณดังที่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ เป็นอมตะในขณะที่พระองค์ทรงเป็นอมตะ ศักดิ์สิทธิ์ดังที่พระองค์ทรงเป็นสวรรค์!

เหตุใดจึงไม่จัดกลุ่มที่เรียกว่า "คริสต์ศาสนา" รู้หรือไม่? เหตุใดจึงดูน่าเชื่อถือ เป็นไปไม่ได้ หรือแม้แต่กับบางคนที่ชอบดูหมิ่นศาสนา

ทำไม?

พันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ของคุณสอนความจริงนั้นตลอดทาง! พระเยซูทรงสอน! เปาโลสอน! เปโตรสอนไว้! ยอห์นสอนไว้! พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแรงบันดาลใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า!

คุณได้เห็นแล้ว ในฟิลิปปี 3:20-21 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นใน 1 โครินธ์ 15 เมื่อพระคริสต์เสด็จมา ร่างกายที่เลวทรามของเราจะเปลี่ยนเป็นวิญญาณ ทำให้เป็นอมตะ มีลักษณะเหมือนพระกายที่รุ่งโรจน์ของพระคริสต์ นั่นคือเวลาที่เราจะบังเกิดมาจากพระเจ้า และการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตนี้! คนที่จริงใจเหล่านี้ที่คิดว่าตัวเองได้ "เกิดใหม่" ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป!

ตอนนี้เราเห็นใน 1 โครินธ์ 15:23

ว่าพระคริสต์ผู้ทรงบังเกิดมาจากพระเจ้าโดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทรงเป็นผลแรกของบรรดาผู้ที่ถูกฟื้นคืนพระชนม์ ที่จะบังเกิดใหม่!

ตอนนี้เชื่อพระคัมภีร์อื่นที่พูดในสิ่งเดียวกัน!

เชื่อโรม 8:29 ว่า: "สำหรับผู้ที่เขารู้ล่วงหน้า
เขาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับพระฉายของพระบุตรของพระองค์ [พระคริสต์]
เพื่อเขาจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องหลายคน"
พระคริสต์บังเกิดเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นจากตาย (โรม 1:4)
เขาเป็นเพียงคนแรกที่เกิดมาจากพระเจ้า จากพี่น้องหลายคน เราต้องอยู่ในพระฉายของพระองค์
อย่างที่พระองค์ทรงเป็น เดียวนี้! เราจะต้องถูกวางบนระนาบเดียวกันของเขา ในฐานะพี่น้องของเขา
เพื่อบังเกิดมาจากพระเจ้า เพื่อจะเป็นบุตรของพระเจ้า!

เราเป็นบุตรที่ถือกำเนิดแล้ว หากกลับใจใหม่จริงๆ แต่สิ่งที่เราจะเป็นในกายที่รุ่งโรจน์ที่ฟื้นคืนชีวิต
ยังไม่ปรากฏ ยังมองไม่เห็น (1 ยอห์น 3:1-2)

พระเจ้าจะต้องมีบุตรมากมายที่บังเกิดจากพระองค์ จากทั้งหมดเหล่านี้ พระเยซูทรงเป็นคนแรกที่บังเกิด
เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ถือกำเนิดมาจากพระเจ้า แม้ว่าจะมีหลายคนถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ตาม!

เชื่อโคโลสี 1:15, 18: พุดถึงพระเยซู "ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าที่มองไม่เห็น
บุตรหัวปีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ... บุตรหัวปีจากความตาย" ใช่ เป็นเพียงแค่คนแรกในพี่น้องหลายๆ คน
ในภาพลักษณ์ของความรุ่งโรจน์อันเจิดจ้าของพระเจ้าที่มองไม่เห็น และเราจะต้องปฏิบัติตามภาพเดียวกัน
(โรม 8:29)

คุณเชื่อไหม?

ตอนนี้คุณเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในหนังสือฮีบรูหรือไม่?

ทำไมพระเจ้าควรเป็นห่วงมนุษย์? จากเครื่องบินลำเล็กๆ เราดูเหมือนมดตัวเล็กๆ ข้างล่างนี้
จากเครื่องบินเจ็ตที่สูง 5 ถึง 6 ไมล์ ผู้คนบนพื้นดินย่อตัวลงจนมองไม่เห็น
เราต้องมองไปที่พระเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น? ทำไมพระองค์ต้องทรงห่วงใยเรา?

คำถามมีคำตอบในฮีบรู 2 เริ่มต้นข้อ 6 พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เล็กน้อย
แต่ในจุดประสงค์และแผนของพระเจ้า พระองค์ทรงสวมมงกุฏมนุษย์
อย่างที่พระองค์ทรงมีพระคริสต์ก่อนด้วยความรุ่งโรจน์และเกียรติ

อะไรคือความรุ่งโรจน์ที่พระคริสต์ได้รับมงกุฏในเวลา? มงกุฏหมายถึงความเป็นราชา การปกครอง
อำนาจ พระเยซูคริสต์ตรัสก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่าอำนาจทั้งหมดในจักรวาล ในสวรรค์และในโลก
ได้มอบให้พระองค์แล้ว

ในฮีบรู 1:1-3 เปิดเผยว่าขณะนี้พระคริสต์ทรงเป็นความสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า!

ใช่ ดวงตาของเขาถูกเปลวไฟที่ลุกโชน ใบหน้าของเขาเปล่งประกายเจิดจรัสดวงอาทิตย์เต็มดวง

ความรุ่งโรจน์ของพระคริสต์เป็นสิ่งที่ตอนนี้พระองค์ทรงกำลังรักษา ควบคุม พลังงาน และพลังทุกอย่างที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง พลังอำนาจสูงสุดเหนือจักรวาล!

ตอนนี้เชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับสหรัฐฯ! ฮีบรู 2:10, "สำหรับมันกลายเป็นเขา ... ในการนำบุตรชายหลายคนไปสู่ความรุ่งโรจน์เพื่อให้กลับคืน [ผู้นำหรือบรรพบุรุษหรือผู้บุกเบิก] แห่งความรอดของพวกเขาสมบูรณ์แบบผ่านความทุกข์ทรมาน" และในข้อ 11 พระเยซูทรงเรียกเราว่าพี่น้องของพระองค์

โอ้ ความรุ่งโรจน์เหนือธรรมชาติที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรา—เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้ว! วิวรรณ์ 1:13-17 ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับรัศมีภาพในอนาคตนั้น

ทำไมไม่ได้ตอนนี้?

แต่อย่างที่เราอ่านในภาษาฮีบรู 2:8
เรายังไม่เห็นความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้ได้รับสืบทอดมาจากใครนอกจากพระคริสต์ ทำไมเราถึงยังไม่เกิด?

เพราะเมื่อเราเป็นอยู่ เราจะต้องได้รับพลังเช่นนั้นในการขึ้นนำ ชี้นำ และควบคุม ซึ่งเราต้องได้รับการฝึกฝนก่อนและต้องพัฒนาลักษณะทางวิญญาณที่สมบูรณ์แบบในตัวเรา เพื่อที่เราจะได้มอบหมายพลังมหาศาลดังกล่าวอย่างปลอดภัย!

พระเจ้าสร้างจักรวาลนี้ เขาคือผู้ปกครองสูงสุดที่แท้จริง! พระองค์จะไม่มอบอำนาจนั้นให้ปกครองผู้ใด เว้นแต่ผู้ที่ปกครองทางของพระองค์ ผู้ที่จะเชื่อฟังพระองค์ เชื่อฟังรัฐบาลของพระองค์ และดำเนินการรัฐบาลของพระองค์ ภายใต้พระองค์!

ดังนั้น

เฉพาะผู้ที่นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทางของพระองค์เท่านั้นที่เป็นบุตรของพระเจ้า (โรม 8:14) และเราต้องเริ่มเอาชนะธรรมชาติของตนเอง

วิธีที่ไม่ถูกต้องของโลกนี้ซึ่งได้กลายเป็นนิสัยถาวรและมาร เราต้อง

"เติบโตในพระคุณและในความรู้เรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยยี่หระของเรา" (2 เปโตร 3:18)

ใช่ แม้ในขณะที่ยังไม่เกิด แต่กำเนิด ทารกมนุษย์จะต้องเติบโตตั้งแต่ขนาดเริ่มต้น

ซึ่งไม่ใหญ่กว่าขนาดที่แน่นอน โดยได้รับอาหารทางกายภาพ

ดังนั้นเมื่อเราได้รับการชุบ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ชีวิตของเขา เราต้องเติบโตทางจิตวิญญาณ

อาหารฝ่ายวิญญาณของพระคัมภีร์ไบเบิล พระวจนะของพระเจ้า และโดยการอธิษฐาน

และการสามัคคีธรรมที่เป็นไปได้กับพี่น้องที่ถือกำเนิดอย่างแท้จริงในความจริงของพระเจ้า

และเว้นแต่เราจะเติบโตต่อไปในด้านการพัฒนาลักษณะทางจิตวิญญาณ เหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เราก็เป็นเหมือนทารกที่ยังไม่เกิดที่แท้จริง หรือเหมือนการทำแท้ง! และสิ่งนั้นจะไม่เกิดมาจากพระเจ้า!

โลกอันรุ่งโรจน์ในวันพรุ่งนี้

ข่าวดีอันน่ายินดี แทบไม่น่าเชื่อ!

และข่าวดีก็คือ การมาของพระคริสต์กำลังใกล้เข้ามาแล้ว! อีกไม่กี่ปีเท่านั้น! และแล้ว โลกที่สงบสุข มีความสุข และรุ่งโรจน์ในวันพรุ่งนี้!

ทุกคนที่ตอนนี้เป็นบุตรที่ถือกำเนิดของพระเจ้าจะบังเกิด
ยกระดับจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นอมตะ จากเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยเป็นวิญญาณ จากมนุษย์สู่สวรรค์!

และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะรุ่งโรจน์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้มากกว่าประสบการณ์เท็จ คลุมเครือ
ไร้ความหมาย ที่เรียกว่า "ประสบการณ์ที่บังเกิดใหม่" ที่หลอกให้คนนับพันคิดว่าพวกเขาได้มีแล้ว

จิตใจของคุณสามารถเข้าใจได้หรือไม่ว่าความรุ่งโรจน์เหนือธรรมชาติอันน่าเหลือเชื่อคือศักยภาพที่แท้จริง
ของผู้ที่เชื่อ กลับใจ และเชื่อฟังหรือไม่?

แต่ข้อพระคัมภีร์ที่แตกต่อหน้าต่อตาเราคือข่าวดีอันรุ่งโรจน์นี้ ยังเตือนเราให้ระวัง
และเพื่อให้การเรียกและการเลือกตั้งของเราเป็นไปอย่างแน่นอน!